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 วัตถุประสงค์ของโรตารี
	 โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์
แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์	 ในการด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

	 หนึ่ง	 การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการ
บ�าเพ็ญประโยชน์
	 สอง	 การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ	 การ
ยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพท่ียังคุณประโยชน์	 และการให้
โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน	เพื่อการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
	 สาม	 การให้โรแทเรียนทุกคน	 น�าเอาอุดมการณ์แห่งการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว	ธุรกิจและชุมชน
	 สี	่การเพิม่พนูความเข้าใจ	ไมตรจีติและสนัตสิขุระหว่างชาต	ิ
ด้วยมติรสมัพนัธ์ของบคุคลในธรุกจิและวชิาชพีทัว่โลก	ท่ีมอีดุมการณ์
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

 The Object of Rotary
 The Object of Rotary is to encourage and foster 
the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in 
particular, to encourage and foster:

 FIRST The development of acquaintance as an 
opportunity for service;
 SECOND High ethical standards in business and 
professions, the recognition of the worthiness of all 
useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s 
occupation as an opportunity to serve society;
 THIRD The application of the ideal of service in 
each Rotarian’s personal, business, and community life;
 FOURTH The advancement of international 
understanding, goodwill, and peace through a world 
fellowship of business, and professional persons united 
in the ideal of service.

ROTARY
Members :*1,235,100

Clubs :*35,247

ROTARACT
Members: 201,342

Clubs: 8,754

INTERACT
Members: 441,278

Clubs: 19,186

RCCS
Members: 199,732

Corps: 8,684

     At a Glance

 วิสัยทัศน์
 องค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์	 ที่ควรเลือก	 ซ่ึงมีสโมสรท่ี	
แข็งขัน	 และมุ่งเน้นการปฏิบัติ	 ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชนทั่วโลกได้

 VISION
 The service organization of choice with 
dynamic, action-oriented clubs whose contributions 
improve lives in communities worldwide.

 พันธกิจของโรตารีสากล
	 เราให้บริการผู้อื่น	ส่งเสริมคุณธรรม	และสนับสนุน
ความเข้าใจระหว่างกันในโลก	ไมตรีจิต	และสันติภาพ
ด้วยมิตรภาพของการเป็นผู้น�าทางธุรกิจ	วิชาชีพและชุมชน

MISSION OF ROTARY INTERNATIONAL
 We provide service to others, promote 
integrity, and advance world understanding, 
goodwill, and peace through our fellowship
of business, professional, and community leaders.

จอห์น เอฟ.เจิร์ม กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถิติถึง 29 ธันวาคม (31 มีนาคม 2016) 
ที่มา : the rotarian (August 2016) As of 29 December (*31 March 2016)

วัตถุประสงค์ของโรตารี
โรตารี คืออะไร ?



สารประธานโรตารีสากล

	 มิตรโรแทเรียนที่รัก
	 ทุกวันน้ี	 พวกเราหวังว่าวันใดวันหนึ่งในปีโรตารีต่อ
ไปนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเรา	 เป็นปีที่จะ
ได้เห็นผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายของโลก	 	 ปี	 2558	 ที่ผ่านมา
มีผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโปลิโอเพียง	 74	 รายเท่านั้น	 และผู้ป่วย
ทุกรายนั้นล้วนอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานท้ัง
สิ้น	 ในเมื่อพวกเราท�างานกันอย่างไม่หยุดยั้ง	 สู่เป้าหมายการ
ขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไป	 เราจะต้องมองไกลออกไปข้างหน้า
อีก	เพื่อเตรียมใช้พลังจากความส�าเร็จของเรา	ไปสู่ผลส�าเร็จที่
ยิ่งใหญ่กว่านั้นต่อไป	
	 ดังน้ัน	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับอนาคตของ
โรตารีด้วยว่า	 บทบาทของเราในการพิชิตโปลิโอจะต้องเป็น
ที่รับรู้โดยทั่วกัน	 ยิ่งทุกคนได้ทราบสิ่งที่เราประสบผลส�าเร็จ
มากขึ้นเท่าไร	 เราก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้
ร่วมโครงการของเรา	 ในการระดมทุนสนับสนุนได้มากยิ่งข้ึน
เท่านั้น	 และที่ส�าคัญที่สุดคือ	บรรลุผลในการเพิ่มสมาชิกมาก
ขึ้นด้วย		พวกเรา	ณ	ส�านักงานใหญ่โรตารีสากลก็ก�าลังท�างาน
กันอย่างเต็มที่	 เพื่อให้มั่นใจว่าโรตารีควรได้รับการยกย่องใน
สิ่งที่กล่าวมา	 แต่ทุกอย่างมิอาจส�าเร็จได้	 ณ	 ส�านักงานใหญ่
เอฟแวนสตัน	เราจ�าเป็นต้องอาศัยท่าน	ในการเผยแพร่ข่าวใน
สโมสรของท่านและในชุมชนของท่านว่า	โรตาร	ีคือ	อะไรและ
เราท�าสิง่ใด	เราต้องมัน่ใจว่า	สโมสรของเราเตรยีมพร้อมในยาม
ทีโ่ปลโิอถกูกวาดล้างหมดสิน้ไปในทีส่ดุ	เพือ่ให้ทกุคนทีต้่องการ
กระท�าสิง่ดีๆ 	ได้เห็นว่าโรตารคีอืองค์กรทีส่ามารถเปลีย่นแปลง

โลกได้	และสโมสรโรตารทุีกสโมสรกพ็ร้อมท่ีจะเสนอโอกาสนัน้
แก่เขา		
	 เราทกุคนทราบดว่ีา	ถ้าเราต้องการเหน็	โรตารเีกือ้กลู
เพือ่นมนษุย์	ได้ดยีิง่ข้ึนในปีต่อๆ	ไปแล้ว	เราจ�าเป็นต้องมท้ัีงแรง
กายทีมุ่ง่มัน่และจติใจทีห่่วงใย	รวมท้ังความคดิอนัเฉยีบแหลม
ให้มากยิ่งขึ้น		ในการขับเคลื่อนงานของเราต่อไปข้างหน้า	เรา
จะต้องมีสโมสรท่ียืดหยุ่น	 เพื่อให้การบ�าเพ็ญประโยชน์ของ
โรตารีเป็นที่น่าสนใจแก่สมาชิกหนุ่มสาว	 ผู้ที่เพิ่งเกษียณอายุ
และผูท้ีอ่ยูใ่นวยัท�างานด้วย	และเรายงัต้องแสวงหาผูร่้วมโครง
การใหม่ๆ	ด้วยการเปิดใจเราให้มากขึ้น	แสวงหาความสัมพันธ์
ในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ	ให้มากขึ้น
	 เมือ่มองต่อไปในอนาคต	เรายงัเหน็ความจ�าเป็นอย่าง
ชดัเจนในการสร้างผูน้�าอย่างต่อเนือ่งเป็นล�าดบัแรก	พวกเราใน
โรตารล้ีวนมบีทบาทส�าคญัในทมีเดยีวกนั	มุง่ท�างานสูเ่ป้าหมาย
เดียวกัน	 หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายด้วยกัน	 เราทุกคนก็
ต้องมุ่งหน้าไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน	พร้อมๆ	กัน
	 ทุกวัน ท่ี เราท�างานอยู ่ ในโรตารี 	 เรามี โอกาส
เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนมนุษย์	 ในทุกสิ่งท่ีเรากระท�า	 การท�า
สิ่งดีๆ	 ทั้งหลายล้วนแต่ท�าให้โลกน่าอยู่มากขึ้นส�าหรับพวก
เราทุกคน	ในปีโรตารีใหม่นี้	 เราทุกคนต่างมีโอกาสใหม่ในการ
เปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นเพราะ	โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

จอห์น	เอฟ	เจิร์ม
ประธานโรตารีสากล	ป	ี2559-60
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สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก	
	 เมือ่สีส่บิปีก่อนเจ้าของบรษัิททีผ่มท�างานอยู	่คุณยอร์จ	
แคมป์เบล	 ได้เชิญผมเข้าร่วมในโรตาร	ี สมัยนั้นในสหรัฐจะเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติกัน	 หากว่าเจ้านายของคุณเชิญคุณเข้าร่วม
โรตาร	ีเพราะเขาจะคดิว่าเป็นเรือ่งดีส�าหรบัธรุกจิและชมุชน	เมือ่
คุณตอบรับ	 ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จ�านวนสมาชิกของเราจะ
พุ่งขึ้นมากในยุคนั้น	
	 ยอร์จ	 เตือนผมว่า	 อย่าใช้โรตารีเป็นข้ออ้างในการอู้
งาน	กระนัน้กด็	ีผมกย็งัมีเวลาไปร่วมประชมุในเวลาอาหารกลาง
วันและร่วมงานเป็นคณะกรรมการด้วย	ผมไม่ต้องกังวลว่า	การ
ใช้เวลาทานอาหารกลางวันนานอีกหน่อยในสัปดาห์หนึ่งๆ	 จะ
ท�าให้ผมต้องเสียอนาคตการงาน	หรือกังวลว่าเจ้านายผมจะคิด
อย่างไรเมื่อผมมีโทรศัพท์ติดต่อโรตารีในเวลางานบ้างบางครั้ง
	 ทุกวันน้ี	 มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป	 บริษัทประกอบ
การธุรกิจต่างๆ	ลดความใจกว้างเรื่องเวลาท�างาน	และผู้จัดการ
ทีส่นใจให้บรกิารชมุชนกม็ใิช่จะเป็นกนัทกุคน	จงึเป็นการยากที่
จะไปร่วมสนุกประชมุโรตารกีนั	ในขณะทีม่อีเีมลเข้ามาสะสมอยู่
ในมือถือของท่าน	 เป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าแต่ก่อนในการท�างาน
ให้สมดุลกับโรตาร	ีรูปแบบเดิมๆ	 ในการท�าให้สมาชิกภาพของ
เราเจริญเติบโตในทศวรรษก่อนหน้านี้	 ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้
พัฒนาการด้านสมาชิกภาพของเราต้องสะดุดลงในปัจจุบัน
	 น่ีคอืเหตผุลข้อหนึง่	ทีท่�าให้การประชมุสภานติิบัญญตัิ
เมื่อเร็วๆ	นี้ยอมรับการเปลีย่นแปลงใหม่บางประการ	ใหส้โมสร
เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมได้หลากหลายยิ่งขึ้น	 ตลอดจนขยาย
วงการส�าหรับผู้ทีส่มควรเป็นสมาชกิใหม่	สโมสรสามารถปรบัให้

ยดืหยุน่มากขึน้ในการสนองตอบความต้องการของสมาชกิ	และ
ขจดัอปุสรรคทีขั่ดขวางในการเป็นสมาชกิเท่าทีจ่ะท�าได้	แต่ยงัมี
อปุสรรคข้อหนึง่	ด้านสมาชกิภาพเฉพาะตวัท่านเท่านัน้สามารถ
ท�าเองได้	ข้อนีผู้ท้ีส่มควรเป็นโรแทเรยีนยงัขาดแคลน	คอื	ค�าเชิญ
ของท่านเชิญให้เขามาร่วมในสโมสรโรตารี
	 เมื่อผมกล่าวกับโรแทเรียนกลุ ่มหนึ่งว ่า	 เรายัง
ขาดแคลนแรงกายที่มุ่งมั่น	และจิตใจที่ห่วงใย	รวมทั้งความคิด
อนัเฉยีบแหลมส�าหรบัขับเคลือ่นการท�างานของเราต่อไป	ทุกคน
จะปรบมือชอบใจ	แต่มือ	หัวใจและสมองที่ผมกล่าวมานั้น	มิได้
มาอยูใ่นสโมสรเราโดยมนต์วเิศษ	เราต้องขอร้องเขาให้มาร่วมอยู่
กบัเรา	ค�าเชิญเข้ามาในโรตารนีัน้เป็นสิง่ท่ีตวัท่านเท่านัน้สามารถ
ให้ได้	ค�าเชิญนั้นคือของขวัญส�าหรับเขา	ด้วยค�ากล่าวที่ว่า	“ผม
คิดว่าคุณมีทักษะ	 ความรู้ความสามารถและมีบุคลิกเหมาะสม	
ที่จะท�าให้ชุมชนของเราดียิ่งขึ้น	และผมก็ต้องการให้คุณมาร่วม
งานกับผมด้วย”
	 ถึงแม้ผมจะเป็นประธานโรตารีสากล	 แต่ผมสามารถ
เชิญคนบางคนมาเข้าในสโมสรโรตารแีชตตานกู้า	มลรฐัเทนเนสซี
เท่านัน้	แต่ผมไม่สามารถจะท�าให้สโมสรของท่านหรอืชมุชนของ
ท่านเข้มแขง็ขึน้ได้	นอกจากตัวท่านท�าเอง	ดงันัน้โปรดเชญิบคุคล
ที่มีคุณสมบัติที่ท่านรู้จัก	มาร่วมงานกับท่านเพื่อช่วยให้	 โรตารี
เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
 

จอห์น	เอฟ	เจิร์ม
ประธานโรตารีสากล	ป	ี2559-60

On the Web 
Speeches and news from RI President John F. Germ 
at www.rotary.org/office-president

จอห์น เอฟ.เจิร์ม สิงหาคม ๒๕๕๙



สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี กรกฎาคม ๒๕๕๙

เฉลิมฉลองการท�าสิ่งดีๆ	100	ปี	มูลนิธิโรตารี
	 เวลาเริ่มปีบริหารใหม่ของโรตารี	 จะเป็นช่วงเวลาท่ี
น่าตื่นเต้นเสมอ	เรามีคติพจน์ใหม่ประจ�าปีที่สร้างแรงบันดาล
ใจ	 มีกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่	 มีโครงการที่น่าตื่นเต้น
ใหม่ๆ	 เพื่อจะได้ท�างานต่อไปในป	ี 2559-2560	 และเรายังมี
โอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลอง	100	ปีมูลนิธิโรตารีของเราอีก
ด้วย
	 ในปี	พ.ศ.	2460	ท่าน	อาร์ช	คลัมภ์	ได้เสนอให้จัด
ตั้งกองทุนถาวรเพื่อ	 “วัตถุประสงค์ในการท�าสิ่งดีๆ	 ในโลก”	
ตั้งแต่นั้นมา	 มูลนิธิโรตารีก็ได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรเพื่อเพื่อน
มนุษย์ระดับโลก	 องค์กรการกุศลอื่นน้อยแห่งที่จะสามารถมี
ประวัติที่ยาวนานถึง	100	ปีเช่นนี้	และยิ่งน่าประทับใจยิ่งขึ้น
ไปอกี	เมือ่ได้ทราบจุดเริม่ต้นเลก็ๆ	ด้วยจ�านวนเงินเพยีง	26.50	
เหรียญสหรัฐ	ความจรงิแล้วปัจจบุนันี	้มลูนธิโิรตารมีีสนิทรพัย์
มากกว่าหน่ึงพันล้านเหรยีญสหรฐั	คอื	ประจักษ์พยานถึงน�า้ใจ
ที่ประเสริฐอย่างเหลือเชื่อ	ของบรรดาโรแทเรียนทั่วโลก	บ่อย
ครั้งที่ผมคิดว่า	 มูลนิธิของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อ	 โรแท
เรียน	ทุกคนในทุกหนแห่ง	ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
	 ผมหวังว่า	ทุกๆ	ท่านจะได้หาโอกาสพิจารณาความ
ส�าเร็จมากมายของมูลนิธิโรตารีของเรา	ผลส�าเร็จต่างๆ	ที่เรา
ทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้	 ตลอดศตวรรษท่ีผ่านมา	 มูลนิธิ
ได้จดัหาเงินไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ	ทัง้เลก็และใหญ่	ในชมุชน
ทั่วโลกนับพันๆ	ชุมชน	เป็นเงินกว่า	3	พันล้านเหรียญสหรัฐ	
โครงการทนุสนบัสนนุระดบัโลกและทนุระดบัภาคของโรตาร	ี
ได้ช่วยเหลอืและเปลีย่นแปลงชวีติเพือ่นมนษุย์มากมาย	เราได้
ให้ความรู้แก่นักเรยีนทนุ	อบรมผูม้วีชิาชพี	อนัเป็นการสบืทอด
มรดกอันล�า้ค่านี้ต่อไป	

	 วาระครบรอบหนึ่งร้อยปีเป็นโอกาสดี	 ส�าหรับ
เตือนใจสมาชิกของเราและประกาศให้ชาวโลกทราบถึง
ประวตัศิาสตร์อนังดงามของมลูนธิฯิ	เกีย่วกบัผลงานเพือ่เพือ่น
มนุษย์	 ถึงเวลาแล้ว	ที่ชาวโลกทุกคนควรจะรู้ถึงบทบาทผู้น�า
ของเราในการต่อสู้เพื่อกวาดล้างโปลิโอให้สิ้นไป	การรณรงค์
ต่อสู้ที่บิล	 เกตส์และหุ้นส่วนอื่นๆ	 ในโลกเห็นด้วยว่าคงไม่
สามารถด�าเนินการลุล่วงไปได้	 หากปราศจากความมุ่งมั่น
อย่างจริงจังของโรตารี	 นอกจากนั้นยังขอให้เราพิจารณาหา
วิธีการต่างๆ	 ในการต่อสู้ป้องกันโรคร้ายอื่นๆ	และการจัดหา
น�้าสะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น	 ขยายการศึกษาโดยส่งเสริมการรู้
หนังสือ	และช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
	 ไม่ว่าท่านจะจดัฉลองการครบรอบหนึง่ร้อยปี	มลูนธิิ
ของเราอย่างไรก็ตาม	 ผมหวังว่าท่านจะได้จัดงานฉลองใน
รูปแบบสาธารณะมากเท่าท่ีท�าได้	 ขอให้จัดงานโดยชุมชน
ท้ังหมดร่วมมือและจัดแสดงโชว์ผลงานดีๆ	 ของมูลนิธิด้วย	
ท่านสามารถศึกษาแนวคิด	 ในการจัดฉลองร้อยปีมูลนิธิได้ที่	
www.rotary.org/foundation100
	 คติพจน์ประจ�าปีของประธานโรตารีสากล	 จอห์น	
เจิร์ม	“โรตารีเกือ้กลูเพื่อนมนษุย์”	นัน้ได้บอกกล่าวถงึผลงาน
มูลนิธิของเราอย่างชัดเจน	 เป็นเวลาหลายๆ	ปีที่ช่วยให้โรแท
เรียนเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์	ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน	ในปีนี้	ขอให้
เรามุ่งแบ่งปันเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจ	ของมูลนิธิและสาน
ต่อการบันทึกไว้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วย	

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ป	ี2559-60
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สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี สิงหาคม ๒๕๕๙

สมาชิกเพิ่มมากขึ้น	มูลนิธิจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น
	 มูลนิธิโรตารีของเรานั้น	 จะพึ่งพามวลสมาชิกโรตารี
ที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่น	นั่นก็คือ	การที่สมาชิกทุกคนของ
เราให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างมากมาย	 ในการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ	 ที่ก�าลังกดดันโลกมากที่สุด	 จึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ี
สมาชิกต้องให้การสนับสนุนด้วย	 มิใช่เพียงการบริจาคแก่
มูลนิธิอย่างเดียวเท่านั้น
	 มูลนิธิโรตารีมีรูปแบบธุรกรรมที่ไม่ธรรมดา	แน่นอน
ว่า	เรารบัเงนิบรจิาคมาเพือ่สนองตอบปัญหาส�าคัญๆ	เช่นเดยีว
กับองค์กรการกุศลอื่น	 แต่ที่ไม่เหมือนกับองค์กรไม่แสวงหา
ก�าไรส่วนใหญ่	คอื	การทีเ่ราพึง่พาให้สมาชกิของเราคิดค้นสร้าง
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีความส�าคัญ	 และมีประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพเอง	ผลงานจิตอาสาของท่านทั้งหลายได้
ท�าให้เงินบริจาคของเราขยายวงกว้างขึ้น	 และช่วยให้มูลนิธิ
โรตารีสามารถกระท�าการได้มากหลากหลายกว่า	 และ
ประหยัดกว่าด้วย
	 รูปแบบ	global	grant	ทัว่ๆ	ไป	จะต้องใช้เวลาหลาย
ชั่วโมงในการวางแผนงาน	และจัดงบค่าใช้จ่ายก่อนที่จะได้รับ
เงนิมาหรือใช้จ่ายไปแม้แต่เหรยีญเดียว	ต่อจากนัน้	ผูส้นบัสนนุ
โครงการต้องมกีารจัดซือ้วสัดุ	แสวงหาสิง่ของบรจิาค	เปิดบัญชี
ธนาคาร	 จัดหาอาสาสมัคร	 จัดท�ารายงานและติดตามความ
คบืหน้าของโครงการ	ในขณะเดียวกนักต้็องท�างานร่วมกนักบั
โรแทเรียนในอกีซกีโลกหนึง่ด้วย	และนบัว่าเป็นโชคด	ีทีส่โมสร
ของเรามีผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้มีทักษะความสามารถต่างๆ	 หลาก
หลาย	ในการขอค�าปรึกษาหารือตลอดขั้นตอนนี้	

	 สโมสรขนาดเลก็อาจไม่มทีรพัยากรบคุคลหรอืแหล่ง
เงนิเพือ่ใช้สนบัสนนุโครงการ	global	grant	ได้เพยีงพอ	แม้ว่า
สมาชกิอาจมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจกระท�าภารกจิ	ของมลูนธิกิต็าม	
ท่านลองคดิดวู่า	สโมสรเหล่าน้ันจะสามารถท�าการได้บรรลผุล
เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด	 หากว่าเขามีสมาชิกมากกว่านี้สักสองหรือ
สามเท่า	
	 เดือนสิงหาคมนี้	 เราจัดฉลองเดือนแห่งสมาชิกภาพ
และการขยายสโมสรใหม่	 โปรดอย่าลืมให้ความส�าคัญในการ
ติดต่อเชิญชวนสมาชิกใหม่เข้ามามีส่วนร่วม	 ในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในโรตารอีย่างรวดเรว็ฉบัไว	และให้แน่ใจว่าพวกเขา
ได้ทราบถึงโอกาสต่างๆ	ทีม่ลูนธิขิองเรามอบให้แก่สมาชิก	เพือ่
ให้เขาสนใจและตดิตามการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีส่�าคญั	เช่นการ
ส่งเสริมสุขภาพให้ดีข้ึน	 จัดให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อสร้าง
สันติสุขและความมั่นคงในสังคมที่ก�าลังขาดแคลน
	 โดยอาศัยมูลนิธิโรตารี	 สมาชิกของเรามีโอกาสใช้
ทักษะความเช่ียวชาญในการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง	
ก่อนอืน่	เราจ�าเป็นต้องมบีคุลากรผูม้คีวามรูค้วามสามารถเข้า
มาอยู่กับเราและให้เขามีส่วนร่วมงานส�าคัญๆ	ของมูลนิธิ	เพื่อ
ช่วยท�าให้โลกดีข้ึน	 เราชาวโรแทเรียนเท่านั้นท่ีสามารถน�า
สมาชิกใหม่เหล่านั้นเข้ามา	มันขึ้นอยู่กับพวกเราเองจริงๆ	 ใช่
ไหมครับ?

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ป	ี2559-60

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



	 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

	 ภาพอรุณรุ่ง	ณ	ยอดเขาไจตีโย	 (Kyaiktiyo)	สหภาพเมียนมาร์	 (Myanmar)	 เป็น
ภาพที่ได้จากทริปที่เดินทางไปเยี่ยม	สโมสรโรตารีร่างกุ้งกับคณะ	ซึ่งยังคงเป็นสโมสรฯ	หนึ่ง
เดียวที่ได้ท�าการรื้อฟื้นขึ้นมา	ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
	 การเริ่มวันใหม่	เริ่มต้นใหม่	เริ่มปีบริหารใหม่	เราทุกท่านคงจะคาดหวังแต่สิ่งดีๆ	ที่
จะตามมาในระหว่างวัน	และระหว่างปีบริหารฯ	เช่นกัน
	 นิตยสารโรตาร	ีประเทศไทย	ก็ได้บรรณาธิการชุดใหม่	แต่หลายท่านในทีมงานก็ยัง
คงเดิม	และคาดหวังว่าจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	ให้กับนิตยสารฯ	นี้เช่นกัน
	 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ	 มีการแบ่งนิตยสารฯ	 ออกเป็นสองส่วน	
Global	และ	Local	ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระจาก	โรตารีสากล	(The	Rotarian)	และ	
เรื่องราวของทั้งสี่ภาค	(Our	Districts)
	 ขอขอบคุณล่วงหน้า	บรรณาธิการผู้ช่วย	จากทั้งสี่ภาค	ทีม
งานแปล	และกองบรรณาธิการจาก	ศูนย์โรตารีประเทศไทย
	 นติยสารทีดี่	นอกจากจะต้องมทีมีงานทีด่ี	แล้วเนือ้หาสาระ
ต้องดด้ีวย	ซึง่ได้มาจากกจิกรรมดีๆ 	ที	่มวลมติรโรแทเรยีน	จะได้แบ่ง
ปันให้ทางทีมงานมาน�าเสนอ
	 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง	ของนิตยสารฯ	นี้	

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช	โยธาวุธ

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิช โยธาวุธ ภาค 3360 โรตารีสากล
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ถ่ายกับจูดี้ในห้องนั่งเล่น จอห์น นั่งในเก้าอี้ปรับเอนได้ ที่เขาเรียกว่าเป็นสำ นักงาน
ใหญ่ของเขา เพราะเขานั่งตรงนี้พร้อมกับแลบท้อป ทำ งานติดต่อกับโรแทเรียนทั่วโลก
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ข้อเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับสโมสรและภาค
การประชุมสภานิติบัญญัติป	ี2559 (ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)

 ในการประชุมสภานิติบัญญัติ เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา สภาฯ ได้มีมติในเรื่องต่างๆ มากมาย  
ฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคในเอเชีย/แปซิฟิก (Club and District Support, Asia/Pacific) ของโรตารีสากล จึง
ได้จัดท�าและแปล “ข้อเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับสโมสรและภาค” ขึ้นเพื่อให้สมาชิกโรตารี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่านสามารถหาอ่านฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ที่ www.rotarythailand.org

การเข้าประชุม
สโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้:	สโมสรสามารถปรับเปลี่ยนข้อก�าหนดเรื่องการเข้าประชุมและ
นโยบายการสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากการขาดประชุมให้เข้มงวดมากขึ้นหรือน้อยลงได้	อย่างไรก็ตาม	สโมสรยังมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องส่งรายงานการเข้าประชุมไปยังผู้ว่าการภาค	สโมสรที่ประสงค์จะใช้ข้อก�าหนดในการประชุม
แบบเดิมที่มีอยู่ต่อไปก็สามารถท�าได้	(16-21)

คณะกรรมการบริหารสโมสร
เหรัญญิก:	เหรัญญิกเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการบริหารสโมสร	(16-02)

บันทึกการประชุมสโมสร:	สโมสรควรจะต้องบันทึกการประชุมสโมสรเป็นลายลักษณ์อักษรและให้สมาชิก
สามารถอ่านบันทึกการประชุมนั้นได้ภายใน	60	วันหลังจากการประชุม	(16-01)

การเงินของสโมสร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า:	สมาชิกใหม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสโมสรได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
อย่างไรก็ตาม	สโมสรที่ประสงค์จะคงไว้ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้สามารถท�าได้	นอกจากนี้	สโมสรยังสามารถเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไว้ในข้อบังคับของสโมสรได้	(16-07)

ค่าบ�ารุงสมาชิกเพิ่มขึ้น:	เนื่องด้วยเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายและความจ�าเป็นในการพัฒนาการให้บริการแก่สโมสร	ค่า
บ�ารุง	RI	จะเพิ่มขึ้นปีละ	4	เหรียญสหรัฐเป็นเวลา	3	ปีต่อจากนี้	โดยในป	ี2017-18	ค่าบ�ารุงคนละ	30	เหรียญสหรัฐ
ต่อครึ่งปี	ในป	ี2018-19	คนละ	32	เหรียญต่อครึ่งปี	และในป	ี2019-20	คนละ	34	เหรียญต่อครึ่งปี	(16-99)

การประชุมสโมสร
สโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมได้:	สโมสรสามารถเปลี่ยนวันและเวลาของการประชุมและ
สามารถยกเลิกการประชุมได้ตราบเท่าที่สโมสรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ	2	ครั้ง	อย่างไรก็ตาม	สโมสร
สามารถจะท�าตามข้อก�าหนดเดิมเกี่ยวกับการประชุมและการยกเลิกการประชุมได้	(16-21)

การยกเลิกการประชุม:	สโมสรสามารถยกเลิกการประชุมได้หากในสัปดาห์นั้นมีวันหยุดราชการ	(16-26)
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สโมสรอีคลับ
สโมสรอีคลับและสโมสรโรตารี:	ข้อแตกต่างระหว่างสโมสรอีคลับและสโมสรโรตารีถูกยกเลิกทั้งหมด	ถึงแม้ว่าใน
เอกสารธรรมนูญของโรตารีจะไม่มีการกล่าวถึงอีคลับอีกต่อไป	สโมสรอีคลับสามารถที่จะใช้ชื่อและโปรโมทการเป็น
สโมสรโรตารีที่ประชุมทางอินเตอร์เนตอย่างเดียวหรือประชุมทางอินเตอร์เนตเป็นหลักได้เช่นเดิม	(16-82)

นิตยสารโรตารี
การบอกรับนิตยสารร่วมกัน:	โรแทเรียนซึ่งพักอยู่บ้านเลขที่เดียวกันสามารถเลือกรับนิตยสาร	The	Rotarian	หรือ
นิตยสารภูมิภาคที่ก�าหนดส�าหรับสโมสรร่วมกันได้	(16-96)

สมาชิกภาพ
กฎระเบียบและคุณสมบัติ:	สโมสรสามารถออกกฎระเบียบหรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับโรแทเรียนที่ต้องการจะย้าย
สโมสร	การมีสมาชิกภาพซ้อนในสโมสรโรทาแรคท	์และการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้	ทั้งนี้	สโมสรสามารถใช้กฎ
ระเบียบเดิมที่มีอยู่ส�าหรับสมาชิกเหล่านี้ได	้ข้อก�าหนดคุณสมบัติส�าหรับโรแทเรียนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ	จะต้องเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติด	ีมีความซื่อสัตย	์มีความเป็นผู้น�า	มีชื่อเสียงที่ดีในงาน,	อาชีพ	และชุมชนและยินดีที่จะบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนของเขาและชุมชนอื่นๆ	ทั่วโลก	(16-36, 16-38)

สมาชิกภาพแบบใหม่:	สโมสรสามารถรับสมาชิกแบบ	associate,	corporate,	ครอบครัวหรือแบบอื่นๆ	ได้
ทั้งนี้	สโมสรจะต้องรายงานชื่อสมาชิกเหล่านี้ต่อโรตารีสากลในฐานะสมาชิกสามัญ	เพื่อรวมรายชื่อเอาไว้ในใบแจ้ง
หนี้ของสโมสรได้อย่างถูกต้อง	ส�าหรับข้อผูกพันด้านการเงินอื่นๆ	(ค่าบ�ารุงสโมสร	ค่าอาหาร	ฯลฯ)	รวมไปถึง
ข้อก�าหนดในการเข้าประชุมและความคาดหวังในการบ�าเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มนี	้สโมสรจะต้องก�าหนดเอง	
อย่างไรก็ตาม	เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่จะสามารถถือต�าแหน่งผู้น�าในสโมสร	และก�าหนดคะแนนการออกเสียง
ของสโมสร	(16-36)

การเป็นสมาชิกซ้อนของสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์:	โรทาแรคเทอร์	สามารถเป็นสมาชิกทั้งในสโมสร
โรตารีและโรทาแรคท์พร้อมๆ	กันได	้(16-40)

หนังสือรับรองด้านการเงินของสมาชิกที่ย้ายสโมสร:	สมาชิกที่มีหนี้คงค้างกับสโมสรหนึ่ง	จะไม่สามารถย้าย
ไปอีกสโมสรหนึ่งได้	สโมสรที่ประสงค์จะรับอดีตโรแทเรียนจะต้องขอหนังสือรับรองจากสโมสรล่าสุดเพื่อยืนยันว่า
ไม่มีหนี้ค้างช�าระกับสโมสรเดิม	เมื่อสโมสรขอรับรายงานการเงินจากสโมสรที่สมาชิกต้องการโอนย้าย	หรือเคยเป็น
สมาชิกมาก่อน	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีหนี้สินหรือไม	่สโมสรดังกล่าวจะต้องตอบกลับค�าขอนี้ภายใน	30	วัน	หากไม่มี
การตอบกลับ	ให้ถือว่าสมาชิกนั้นไม่มีหนี้ค้างช�าระ	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระบุอยู่ในข้อบังคับของโรตารีสากล	
(RI	Bylaws)	และไม่มีการกล่าวซ�า้ในธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร	ี(16-51)

สโมสรใหม่
จ�านวนสมาชิกก่อตั้งขั้นต�่า:	สโมสรใหม่จะต้องมีอย่างสมาชิกก่อตั้งอย่างน้อย	20	คน	(16-83)

สนเทศโรตารี
ข้อเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญสำ หรับสโมสรและภาค

การประชุมสภานิติบัญญัติปี 2559 



ผู้แปล : อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน
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Special Scoop
สกู๊ปพิเศษ

แชมเปี้ยนแห่งชัตตานูก้า

ยามใดที่ จอห์น เจิร์ม เห็นความขาดแคลน
ในหมู่บ้านของเขา 

เขาจะต้องหาหนทางแก้ปัญหาให้จงได้ 
เขาก�าลังน�าเอาทัศนคติ 

“ต้องท�าได้” แบบเดียวกันนี้มาท�างาน
ในหน้าที่ประธานโรตารีสากล

เรื่องโดย เควิน คุก ภาพโดย อลิส เฮนสัน



ชัตตานูก้า รัฐเทนเนสซี่ มีชื่อเล่นว่าเมืองแห่ง
ทัศนียภาพ ตามที่มองเห็นจากออฟฟิศในเมืองของ 
จอห์น เจิร์ม
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ผลงานหลากหลายของ เจิร์ม แขวนรวมกับภาพ 
บนพนังห้องท�างานของเขา

เจิร์ม กับ ริค ยังบลัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ 
บลัดแอสชัวรันซ์ ศูนย์ธนาคารเลือด ที่ เจิร์มช่วยก่อตั้ง 

บลัดแอสชัวรันซ์ สามารถจัดส่งเลือดจ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ หน่วยต่อปี

ถ่ายกับสถาปนิก แวนซ์ ทราวิส ที่สนามมิราเคิลลีก ที่ซึ่ง
เด็กๆ ที่ต้องบ�าบัดพิเศษ สามารถเล่นเบสบอลได้  



	 ก่อนถึงเวลานัดพบกับ	 จอห์น	 เจิร์มเล็กน้อย	
ริค	ยังบลัด	ถอนหายใจและพูดว่า	“คุณอยากมีเรี่ยวแรง
มากเท่าเขาอย่างนั้นเหรอ	 เขาตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูง
มากทีเดียวนะ”	 ยังบลัดเป็นประธาน	 และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารของบลัดแอสชัวรันซ์	 ซึ่งเป็นธนาคารเลือด
ระดับภูมิภาค	 ในเมืองชัตตานูก้า	 เทนเนสซี	่ ที่เจิร์มร่วม
ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.๒๕๑๕	 หลังจากพบปะกับ	 ริค	 ยังบ
ลัด	แล้ว	 เจิร์ม	 เข้าไปที่ท�างาน	 เดินตัดผ่านกองขวดและ
กระป๋องเก่า	 ที่ขนาดสูงเท่าภูเขามากมายหลายกอง	 ที่
นี่คือศูนย์รีไซเคิล	 จอห์นเอฟเจิร์ม	 ที่ตั้งอยู่ใน	 ออเลงจ์
โกรฟ	 เมืองชัตตานูก้า	 และเจิร์มคือผู้ออกแบบโรงงานนี้
เอง	 จากออฟฟิศเขาจะไปต่อที่ก่อสร้างสนามเบสบอล	
เพื่อท�าพิธีเปิดสนามมิราเคิลลีก	 ส�าหรับกลุ่มเด็กพิเศษ	
เขาต้องรีบท�ากิจกรรมทั้งหมดน้ีก่อนท่ีจะเร่งไปสนามบิน	
เพื่อเดินทางต่อไปชิคาโกเพื่อเข้าส�านักงานใหญ่โรตารี
สากล	เพื่อท�าหน้าที่ประธานโรตารีสากลในเดือนนี้
		 ท�าไมต้องท�างานตัวเป็นเกลียวขนาดนี้
“ผมไม่มีงานอดิเรก”	 เขากล่าว	 “งานเพื่อชุมชนคือการ
พักผ่อนของผม”
	 ไม่นานมานี้	 เจิร์ม	 ในวัย	 ๗๗	 ปี	 ไปร่วมงาน
ปาร์ตี้ที่ศูนย์การประชุมชัตตานูก้า	เขาสนุกกับการถูกล้อ
เลียน	“จอห์นเป็นคนที่ใคร	ๆ	ก็นับถือมาก”	แฮร์รี่	ฟิลด์
เพื่อนคนหนึ่งของเขาประกาศบนเวที	“ผมบอกไม่ได้ว่ามี
คนมากแค่ไหนท	 ี่พยายามเลียนแบบเขาในงานฮาโลวีน	
ผมหมายความว่าเขาเป็นคนประเภทสูงคล�า้หล่อ	 เพราะ
เขาหล่อเฉพาะตอนมืดค�า่”	 ไม่มีใครจะหัวเราะรุนแรงได้
มาก	 อย่างแขกผู้ทรงเกียรติที่มาในงานฉลองการบริจาค	
ซึ่งเราเรียกงานแบบนี้ว่างาน	 “ย่างจอห์นเจิร์ม”	 งานนั้น
ท�าให้ได้เงินบริจาคเข้ามาสู	่ วิทยาลัยชัตตานูก้า	 ที่เป็น
วิทยาลัยของรัฐบาลในชุมชนถึง	๗๕,๐๐๐	เหรียญ	ฟิลด์
พูดปิดท้ายงานว่าเป็นการบริจาคของเจิร์มแก่ชุมชนนี้
และที่อื่น	ๆ	 ในโลก	“เขาบริจาคคนเดียวร้อยเปอร์เซนต์
และทุกคนต้องหลีกทางให้เขา”
 
	 ต�านานของนักระดมทุน	 เจิร์มจุดประกายน�า
โรตารีในการรณรงค์การบริจาคเงินจ�านวน	 ๒๐๐	 ล้าน
เหรียญสหรัฐ	 เพื่อสมทบกับ	 กองทุนมูลนิธิบิลล์แอนด์
เมลินดาเกทส์	 สุดท้ายเขาระดมทุนได้ถึง	 ๒๒๘.๗	 ล้าน
เหรียญ	 เข้ากองทุนโปลิโอ	 เขาผ่านต�าแหน่งรองประธาน

โรตารีสากล	 และกรรมการบริหารโรตารีสากลมาแล้ว	
ในมูลนิธิโรตารี	 เขาเคยด�ารงต�าแหน่งรองประธานและ
กรรมการทรัสตี	 การทุ่มเทท�างานต่อสู้กับโปลิโอของเขา	
ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อ	เป็นหนึ่งในสิบสองโรแทเรียน
ของสหรัฐ	ที่ได้รับเกียรติรับมอบรางวัล	 “แชมเปี้ยนแห่ง
การเปลี่ยนแปลง”	 ที่ท�าเนียบรัฐบาล	 (ไวท์เฮาส์)	 เมื่อป	ี
พ.ศ.๒๕๕๖	 จากการเสียสละเพื่อพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ทั่ว
โลก	 เมื่อมาเป็นประธานโรตารีสากล	 เขาเลือกค�าขวัญ
แบบง่าย	 ๆ	 เต็มไปด้วยความหมาย	 ส�าหรับปีของเขา
ว่า	 Rotary Serving Humanity (โรตารีเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย์)
	 “แสงประทีปของโรตารี	 ถูกบดบังอยู่ในพุ่มไม้
มานานแล้ว”	เขากล่าว	“เราต้องท�าอะไรมากขึ้นกว่าเดิม

เพื่อส่งเสริมผลของการท�างานของเรา	 เป็นความท้าทาย
ในเบื้องหน้า	แต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา	ผมไม่เคยเชื่อ
ในปัญหา	ผมเชื่อมั่นแต่โอกาส”
	 เจิร์ม	 บุตรชายของช่างหิน	 ผู้สร้างครอบครัว
ด้วยน�้ามือตัวเอง	 สร้างรากฐานจากจอบ	 เสียม	 และรถ
เข็นล้อเดียว	มีคติด�ารงชีวิตว่า	ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่าย	ๆ 	
ตอนเป็นเด็ก	เพื่อน	ๆ 	ที่โรงเรียนล้อชื่อเขา	“พวกเขาเรียก
ผมว่า	 แบคทีเรีย”	 พ่อแม่ของเจิร์มไม่มีเงินเพียงพอที่จะ
ส่งเสียให้เขาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย	 เขาเรียบจบ	 ปวช.	
แล้วก็หาทางเรียนต่อเองที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี	่ นอก
ซ์วิลล	์ โดยการท�างานในร้านขายเครื่องจักร	 และงาน
เสริฟอาหาร	 ในโรงอาหารของหอพัก	 หลังจากจบการ
ศึกษา	เจิร์ม	สมัครเป็นทหารอากาศจนได้เป็นกัปตัน	เขา
ขับเครื่องบินหนัก	๕๐	ตัน	 ดักกลาส	ซ	ี๑๒๔	น�าทหาร
และรถถังไปสู่สมรภูมิเวียดนาม	“น่าเสียดาย”	 เขากล่าว	
“เราต้องกลับบ้านโดยน�าร่างไร้วิญญาณของทหารกลับ
มา”	ในปี	พ.ศ.๒๕๐๘	เจิร์ม	ขับเครื่องบินน�าเอากระสวย
อวกาศเจมินี	่๔	 ไปที่แหลมเคเนดี	้ โดยเครื่องบินซ	ี๑๒๔	
อีกภารกิจที่น่าตื่นเต้นคือ	 การน�าเครื่องบินยักษ์ที่

“เพราะคนรุ่นใหม่มีจิตใจใฝ่บริการ เราจะ
ต้องน�าเรื่องราวของโรตารีไปถ่ายทอดให้
เขาได้รู้ และต้องท�าอย่างรวดเร็ว”
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เจิร์ม อยู่ที่ศูนย์รีไซเคิล ที่เขาเป็นผู้ออกแบบเอง 
โดยปรับปรุงจาก โรงงานผลิตนม 



เครื่องยนต์สองเครื่องเสียตกลงกลางมหาสมุทรกลับฐาน	
“พอ	กลับถึงฝั่ง	เราพบว่ามีสาหร่ายเกาะเต็มล�าตัวเครื่อง
บิน”	 เขากล่าว	 “นั่นคือห้วงเวลาที่เราอยู่ใกล้สุสานทะเล
มากที่สุด”
	 เมื่อภารกิจทางทหารของเจิร์ม	เสร็จสิ้นลง	เขา
เข้าท�างานด้านวิศวกรรมกับ	 บริษัท	 แคมพ์เบลล์แอนด์
แอสโซชิเอทส์	 ในบ้านเกิดของเขา	 จอร์จ	 แคมพ์เบลล	์
เจ้านายของเขาชอบหนุ่มน้อยเจิร์มตรงที่มีทัศนคต	ิ“ต้อง
ท�าได้”	 ของเขา	 “ภายในสิบปี”	 เจิร์มกล่าวกับเขา	 “ผม
จะต้องเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี	้ หรือไม่ก็อาจมาเป็นคู่
แข่งกับคุณ”	 เขาพูดไม่ผิด	 เพราะสุดท้าย	 เขาก็ได้กลาย
มาเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าบริหารของบริษัท	
ซึ่งมีสนามบินชัตตานูก้า	 โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเมือง	
ตึกสูงหลายแห่ง	 และศูนย์การประชุมเป็นลูกค้า	 ลูกค้า
รายที่ท้าทายความสามารถเขาที่สุดคือ	 โรงภาพยนต์ทัน
สมัยแห่งใหม่ที่เจ้าของสั่งเขาไว้ว่า	 “อย่าใช้แอร์รุ่นที่ดี
เกินไป”
	 “ท�าไมครับ”	เจิร์มถาม
	 “เพราะเราต้องให้คนดูได้กลิ่นป๊อปคอร์น	 เรา
ต้องท�าเงินจากทุกพื้นที่ที่มี”
	 เมื่อมาเป็นประธานโรตารีสากล	 เจิร์มต้องการ	
“น�าเอาแนวคิดกลิ่นป๊อปคอร์นมาใช้ในโรตาร	ี ค�าถาม
คือ	 มันคืออะไร	 มันก็คือบริการของเรา	 (การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์)	เพราะคนรุ่นใหม่มีจิตใจใฝ่บริการ	เราจะต้อง
น�าเรื่องราวของโรตารี	ไปถ่ายทอดให้เขาได้รู้	และต้องท�า
อย่างรวดเร็ว”
	 เขากล่าวว่าบางเรื่องอย่างเช่นโปลิโอ	 เรายัง
ท�าไม่จบแม้จะ	 “เหลืออีกนิดเดียว”	 เท่านั้น	 แต่ปีที่แล้ว
เราก็จะมีผู้ติดเชื้อโปลิโออยู่	๗๔	ราย	 (ในปากีสถานและ
อัฟกานิสถาน)	 พ่อของเจิร์มเคยติดเชื้อโปลิโอเมื่อตอน
เป็นผู้ใหญ่แล้ว	“เราไปเที่ยวตกปลากัน	พี่ชายมาบอกผม
ว่า	 “พ่อเดินไม่ได้”	 เจิร์มหวนระลึกความหลัง	 “เราช่วย
กันหามพาพ่อกลับขึ้นรถ	 หมอบอกว่าพ่อจะไม่มีวันยืน
ได้เหมือนเดิมอีก	แต่พ่อก็พยายามออกก�าลังกาย	เขาเอา
เหล็กมัดไว้กับขาและพยายามยกขา	ค่อย	ๆ	ท�าทุกวันจน
เขายกขาและแกว่งขาได้	 จากนั้นเขาก็พอเดินได้แบบเซ
นิดหน่อย	 แต่ก็ถือว่ากลับมาเดินได้อีก”	 เจิร์มคิดว่าเขา
รับมรดกความรั้นส่วนนี้จากพ่อมานิดหน่อย	“ผมไม่ยอม
แพ้ง่าย	ๆ”	เขากล่าว
	 แน่นอนว่าเขาไม่ยอมแพ้ง่าย	ๆ	ในการต่อสู้กับ
โปลิโอ	เขาเชิญชวนเพื่อนโรแทเรียนให้ร่วมภายใต้การน�า
ของเขา	ในปีที่เขาปฏิบัติหน้าที่ประธานโรตารีสากล	โดย
ทุกสโมสรโรตารีในโลกร่วมบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอ
สโมสรละ	 ๒,๖๕๐	 เหรียญสหรัฐ	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
มูลนิธิโรตารีที่มีอยู่ครบ	 ๑๐๐	 ปีด้วย	 ตัวเลขบริจาคนี้
เกิดจากเงินบริจาคก้อนแรกในประวัติศาสตร์ของมูลนิธิ
โรตารีคือ	 ๒๖.๕	 เหรียญ	 ที่สโมสรโรตารีแคนซัสซิตี	้ รัฐ
มิสซูร	ี ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 ดังนั้นในระหว่างการประชุม
ใหญ่โรตารีสากล	 เราก็เตรียมที่จะมีการจัดพิธีฉลองวัน

เกิดให้กับ	 อาร์ค	 คลัมพ	์ จะมีการขายบัตรเข้างานใน
ราคา	๒๖.๕๐	เหรียญด้วย	ถ้ามันจะสร้างอารมณ์ร่วมได	้
“ถ้าเราสามารถดึงความสนใจของคนทั่วไป”	 เจิร์มกล่าว	
“พวกเขาจะได้เห็นว่าโรตารีท�าส่ิงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบ
นี้”
	 ระหว่างการเตรียมตัวท�างาน	 ในต�าแหน่ง
ประธานโรตารีสากล	 เขายังคงอยู่รายล้อมในแวดวง
เพื่อนฝูงและกลุ่มคนต่าง	ๆ	บ่อยครั้งทีเดียวที่เขาใช้เก้าอี้
เอนนอนเลซี่บอย	 เป็นศูนย์บัญชาการที่เป็นโลกส่วนตัว
เขาในบ้านริมแม่น�้าเทนเนสซี	่ เขาเป็นคนออกแบบบ้าน
หลังนี้เอง	ใต้ต้นป๊อบลาส์หลังบ้าน	เขาห้อยแกนข้าวโพด
เอาไว้	 เพื่อเลี้ยงกระรอกที่วิ่งเล่นไปมาตามแนวระเบียง
บ้าน	 บนโต๊ะท�างานของเขามีภาพถ่ายของตัวเจิร์มเองใน
ชุดแบบเอลวิส	 เพรสล	ีที่เขาแต่งในงานประชุมใหญ่ภาค	
และโล่ห์ที่ภรรยาของเขาซื้อให้จากร้านฮ๊อบบี้ล๊อบบี	้ บน
โล่ห์เขียนไว้ว่า	 “คุณธรรมคือการท�าสิ่งที่ถูกต้องตอนที่
ไม่มีใครมองเห็น”	 “มันท�าให้คิดถึงจอห์น”	 จูดี้	 เจิร์ม
กล่าว
ตั้งแต่เป็นสามี-ภรรยากันมานาน	 ๕๗	 ปี	 ตอนนี้เขามา
เป็นประธานโรตารีสากล	 “โรตารีเข้ามาอยู่ในชีวิตของ
เราอย่างชัดเจน”	 เธอกล่าว	 “แต่มาเป็นส่วนดีของชีวิต
นะ”
	 บทบาทของ	 การเป็นประธานโรตารีสากล
คือ	 จุดสูงสุดของชีวิตที่เจิร์มจะได้ท�าเพื่อการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	 ก่อนหน้านี้เขายังมีบทบาทส�าคัญในสโมสร
เจย์ซี	 เขาเข้าร่วมสโมสรโรตารีชัตตานูก้าในป	ี พ.ศ.
๒๕๑๙	 เขาเป็นผู้น�าแบบเรียบง่ายและเก่งในด้านโน้ม
น้าวคน	 เขาสามารถท�าลายสถิติในการหาเงินเข้ากองทุน
ทั้งของโรตารีและองค์กรอื่นๆ	 โครงการบลัดแอสชัวรัน
ซ์	 เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาสามารถเริ่มจากการบริจาค
โลหิตเพียงหนึ่งหน่วย	 จนบัดนี้ศูนย์นี้ส่งเลือดให้แก่ศูนย์
เครือข่าย	 ๗๐	 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า	
๑๐๐,๐๐๐	 หน่วยต่อป	ี โครงการนี้เริ่มขึ้นโดยมีแพทย์
จาก	 ยูไนเต็ดเวย์	 เดินทางมาขอความช่วยเหลือจาก	
สโมสรเจย์ซ	ี เนื่องจากขณะนั้นขาดแคลนเลือด	 แดน	
จอห์สัน	 เพื่อนคนหนึ่งของเจิร์มซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์
บลัดแอสชัวรันซ	์ เล่าให้ฟังว่า	 “จอห์นเป็นนายกสโมสร
เจย์ซี	 ในขณะนั้นและผมเป็นเหรัญญิก	 ฉะนั้นผมเป็นคน
เฝ้าดูการท�างานของเขา”	 จอห์นสันกล่าว	 “เวลาท�างาน	
เขาจะไม่สนใจเรื่องอื่น	 เขาช่วยสโมสรจากไม่มีอะไรเลย	
จนมีเงินงบประมาณ	 ๒๙	 ล้านเหรียญ”	 ด้วยความช่วย
เหลือจากเจิร์ม	จอห์นสัน	และคนอื่น	ๆ	บลัดแอสชัวรัน
ซ์ประกาศออกไปได้ว่า	การบริจาคเลือดครั้งหนึ่ง	 ไม่เจ็บ
เลย	ใช้เวลา	๓๐	นาท	ีคุณสามารถช่วยชีวิตคนได้สามคน
	 “เราเป็นหนี้	 จอห์น	 เจิร์ม	 ในความส�าเร็จที่
ได้มา”	 ยังบลัดกล่าว	 “ส�าหรับผมแล้ว	 เขาเป็นต้นแบบ
ผู้น�าใน	๓	ลักษณะคือ	 เป็นคนสุภาพตลอดเวลา	เห็นอก
เห็นใจทุกคน	 และท�างานจนส�าเร็จ	 ถ้าหากจอห์น	 ท�า
อะไรไม่ส�าเร็จ	เรื่องนั้นคงจะไม่มีใครท�าได้แน่”
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	 จากการบอกเล่าของฟิลด์ส	 ความส�าเร็จใน
การระดมทุนของเจิร์ม	 น่าจะเกิดขึ้นเพราะการคิดนอก
กรอบของเขา	 “มองย้อนกลับไปตอนที่เขาเป็นผู้ว่าการ
ภาคในปี	 ๙๐	 คนเรียกเขาว่ามิสเตอร์ชัตตานูก้า	 เราซื้อ
วิสกี้แจ็คแดเนียลหนึ่งถัง	 ที่มีความจุเท่ากับ	 จ�านวนวิสกี	้
๒๖๖	 ขวด	 ดังนั้นเราหาทุนโดยการตวงวิสกี้เท่ากับหนึ่ง
ขวดให้กับใครก็ตามที่บริจาคเงิน	๑,๐๐๐	เหรียญ	ดังนั้น
เราหาเงินได้ถึง	 ๒๕๐,๐๐๐	 เหรียญ”	 คนสองคนที่ชอบ
เข้าบาร์	 เพื่อร่วมงานการกุศลแบบนี	้ ได้ใส่ผ้ากันเปื้อน
คนละผืน	 ๆ	หนึ่งพิมพ์ค�าว่า	 “บาร์”	 อีกผืนหนึ่งพิมพ์ว่า	
“เทนเดอร์	(นักประมูล)”	“จอห์น	เพื่อนผมเป็นพระเอก
ในใจผมจริง	ๆ”	ฟิลด์ส	กล่าว
	 ที่โรงงานรีไซเคิลนี	้ เจิร์มแปลงสภาพมาจาก
โรงงานนมที่ทรุดโทรมในปี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 เขาใช้แรงงาน
ผู้ใหญ่ที่มีความพิการ	 ท�าการคัดแยกวัสดุสิ่งของ	 ที่
สามารถน�ากลับไปใช้ได้เช่น	 ขวด	 กระป๋อง	 “เขาเข้าไป
ท�างานในเกือบทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่งานวิศวกรรมการ
ก่อสร้างอาคาร	 คอยต่อรองท�าสัญญากับเจ้าหน้าที่
เทศบาล”	 เทรา	 โรเบิร์ตส์	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการ	 (ผู้
ป่วย)	 ผู้ใหญ่กล่าว	 ลูกจ้างเหล่านี้คงไม่มีโอกาสท�างานที่
อื่นนอกจากที่ศูนย์รีไซเคิลนี้	 และพวกเขาสามารถเก็บ
ของอะไรที่เขาเจอระหว่างท�างานได้หากต้องการ	เช่นคน
งานคนหนึ่งพบธนบัตร	๑๐๐	เหรียญ
	 ในการหาเงินสนับสนุนการสร้าง	 สนามมิรา
เคิลลีก	 ที่จะเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ	 เจิร์ม
ท�ารายการผู้ร่วมอุปถัมภ์ไว้หลายองค์กร	 เช่น	 เบิร์คเชียร์
แฮธะเวย์	 บลูครอสบลูชิลด์	 และ	 สโมสรโรตารี	 ชัตตานู
ก้าที่เขาสังกัด	 “เด็กทุกคนควรมีโอกาสได้เล่นกีฬา”	
เขากล่าว	 “ไม่เพียงแต่ส�าหรับเด็ก	 ๆ	 เท่านั้น	 ทุกคนใน
ครอบครัวก็ควรมีส่วนด้วย	 จะมีอะไรดีไปกว่าเด็กที่ก�าลัง
เล่นกีฬาในขณะที่	 พ่อแม่ส่งเสียงเชียร์เขาอยู่”	 ผลงาน
อีกชิ้นหนึ่งของเจิร์มคือการตั้งโครงการ	 “คนแรก”	 เพื่อ
ครอบครัวในเมืองชัตตานูก้า	 โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน	 ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย	
ฟลอร่า	 ไทดิ้ง	 ประธานนักเรียนของโรงเรียนแห่ง
หนึ่งเรียกเจิร์มว่า	 “เป็นบุคคลตัวอย่าง	 ส�าหรับนัก
เรียกมากมายที่ต้องการเหมือนเขา	 ที่เป็นคนแรกของ
ครอบครัวที่ได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย”
	 ทุกวันนี้	 ก�าหนดการนัดของเขาเปลี่ยนแปลง
ทุกวัน	บางวันเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง	เพื่อให้สอดรับกับ
หน้าที่ที่จะได้รับใหม่	 เขากล่าวว่าในก�าหนดเวลาท�างาน
ของเขา	 เขาอยากเห็นโรตารีท�างานเหมือนบริษัท	 “เรา
ได้รีดไขมันออกไปมากแล้ว	 ตอนนี้ถึงเวลาต้องวิ่งแล้ว	
เช่น	 ในเดือนมกราคมเราจะต้องประชุมบอร์ดที่ชิคาโก	
แทนที่จะไปประชุมที่ซานดิเอโก	ด้วยวิธีนี้เราไม่ต้องหอบ
เอาพนักงานติดตามไปด้วยอีกนับสิบคน	 ลดค่าใช้จ่ายได้
แบบไม่ต้องคิดซับซ้อน”	 เขาต้องการลดเวลาการประชุม
บอร์ดลง	 ลดจ�านวนคณะกรรมการโรตารีสากลลง	 และ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการประชุมคณะกรรมการ
แต่ยังคงประสิทธิภาพการท�างานไว้
	 ห้าสิบปีหลังจากเจิร์มเอาเครื่องบิน	 ซี-๑๒๔	
ของเขาลงจอด	 เขาผันตัวมาเป็นผู้บังคับทิศทางให้กับ
โรตารี	 วางแผนเดินทางสู่อนาคตที่สดใส	 “มันต้องท�า
กันเป็นทีม”	 เขากล่าว	 โดยตั้งใจตั้งเป้าหมายหลังจาก
ปิดฉากโปลิโอแล้ว	เขาจะเร่งการเจริญเติบโตของสมาชิก
ภาพ	เขาเห็นว่า	“ผิดที่เราเอง	พวกเราโรแทเรียนทุกคน”	
เขาต้องการให้สมาชิกทั้งหลาย	 “ต้องก้าวเข้ามาร่วมกัน	
เพราะผมคิดว่าปัญหาหนึ่งของเราคือเราไม่ได้ออกปาก
เชิญคนมาร่วมกับเรา	 เพราะอะไรหรือ	 กลัวปฏิเสธอย่าง
นั้นหรือ	เราต้องข้ามพ้นความเข้าใจแบบนั้น	แล้วช่วยกัน
ออกไปเชิญคนมาเป็นสมาชิกด้วยความภาคภูมิใจ”
	 ทางหนึ่งที่จะจูงใจคนหนุ่มสาวได้	 เขาให้การ
สนับสนุนข้อเสนอ	 (ที่ผ่านมติของสภานิติบัญญัติใน

เดือนเมษายนแล้ว)	 ที่อนุญาติให้ผู้ที่เป็นโรทาแรคเทอร์	
สามารถเป็นสมาชิกโรตารีในเวลาเดียวกันได้ด้วย	 “ผม
เห็นด้วยกับแนวทางนี้”	เขากล่าว
	 ยังไม่ใช่เพียงเท่านั้น	 เจิร์มยังให้การสนับสนุน
ความยืดหยุ่นในเรื่องต่าง	 ๆ	 ในโรตารีด้วย	 “เรามักจัด
ประชุม	 โดยพ่วงกับมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง	 ส่วนมาก
เป็นอาหารเที่ยง	หรือไม่ก็อาหารเย็น	มันเป็นภาระกับค่า
ใช้จ่ายการเป็นสมาชิกด้วย	วิธีการนี้เคยใช้ได้ดีกับการจัด
ประชุม	แต่เดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไป”	เขากล่าว	โดย
โรตารีสากลก�าลังจับทิศทางดูว่า	 หากปล่อยให้สโมสรจัด
เวลา	 และรูปแบบการประชุมกันเองแล้วมันจะตกผลึก
อย่างไร	 “แล้วเราจะท�าสโมสรให้รองรับ	 คนหนุ่มสาวที่
อยู่ในวัย	๓๐	มีอาชีพการงานที่ดี	และต้องดูแลครอบครัว
ด้วยได้อย่างไร	 ก็อาจต้องคิดกันถึงเรื่องการลดเงื่อนไข
คะแนนการประชุม”	เขาเสริม	“ค�าถามของผมนั้น	ไม่ใช่
จะดูว่าคุณได้ร่วมประชุมมากน้อยแค่ไหน	 แต่อยู่ที่คุณ
ช่วยท�าให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไร”	
	 เควิน	คุก	ออกหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ	“รายงาน
ของพ่อ	:	พ่อลูกครอบครัวเบสบอล”	
		 “เพราะคนรุ่นใหม่มีจิตใจใฝ่บริการ	 เราจะต้อง
น�าเรื่องราวของโรตารีไปถ่ายทอดให้เขาได้รู้	 และต้องท�า
อย่างรวดเร็ว”
	 “ค�าถามของผมนั้น	 ไม่ใช่จะดูว่าคุณได้ร่วม
ประชุมมากน้อยแค่ไหน	 แต่อยู่ที่คุณช่วยท�าให้ชุมชน
เจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไร”	

“ค�าถามของผมนั้น ไม่ใช่จะดูว่าคุณได้ร่วม
ประชุมมากน้อยแค่ไหน แต่อยู่ที่คุณช่วย
ท�าให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไร”   



เจิร์มกับจูดี้ ภรรยาของเขาที่บ้านริมน�า้ใน ซอดดี้
เดย์ซี่ รัฐเทนเนสซี่ 

จูดี้ในชุดแต่งงาน กับรูปจอห์น วันรับปริญญา 
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่  

กระเป๋าเดินทางของเจิร์ม - เขาเป็นคนที่เตรียม
กระเป๋าเดินทางพร้อมไว้เสมอ - ก่อนไปขึ้นเครื่องบิน
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โรตารี
หากร่วมมือกัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

	 แม้ว่าโรแทเรียนได้ทุ่มเทเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่าง	ๆ	ทั่วโลกมานาน
มากกว่าศตวรรษ	ก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่รู้ว่าโรตารีคืออะไร	มีความแตกต่างอย่างไร	และท�าไมพวก
เขาควรจะมาร่วมกับเรา	โรตารีต้องสร้างตัวตนที่ชัดเจน	เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดในศตวรรษที่	
21	ได้	ในขณะที่โรแทเรียนแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป	เราจึงควรบอกเล่าเรื่อง
ราวเหล่านี้ให้สอดคล้องกัน	โดยท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  เผยแพร่สัญลักษณ์ใหม่ของ โรตารี
คุณจะช่วยท�าให้ สัญลักษณ์ของ โรตาร ีเข้มแข็งได้อย่างไร?
	 เราจะพบวงล้อโรตารี	 ตามสวน
สาธารณะ	 ตามสองข้างถนน	 และในโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน	 แต่แทบจะไม่มีโลโก้ของ
สโมสรใดเลย	ที่ท�าออกมาเหมือนกัน	ในขณะที่
สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นโรตารีเหมือนกัน	ทุกที่
ในโลกคือ	กลุ่มคนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนชุมชน
ให้ดีขึ้น	
	 เช่นเดียวกับโลโก้ของไนกี	้สัญลักษณ์
วงล้อโรตารีจะทรงพลังก็ต่อเมื่อ	 ถูกน�าไปใช้
อย่างสอดคล้องกัน	 เมื่อองค์กรใดก็ตามที่ได้มี
การปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่	 อย่างที่โรตารี	 ของ
เราท�าในปี	2013	การน�าไปใช้ให้แพร่หลายเป็น
สิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
	 นั่นคือเหตุผลที่โรตารีสากล	 สร้าง	
Brand	 Center	 ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เราใช้
โลโก้สโมสรโรตารีที่ปรับปรุงใหม่นี้	 อย่างถูก
ต้องและสอดคล้องกัน

เยี่ยมชม	
www.rotary.org/brandcenter 
เพื่อ....
•ดาวน์โหลดโลโก้ความละเอียดสูงและกราฟิก
ต่าง	ๆ

•ดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
สโมสรให้น่าสนใจ
•ดาวน์โหลดภาพถ่าย	 และวิดีโอที่คุณสามารถ
น�าไปใช้บนเว็บไซต์ของคุณ	 และในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ	เพื่อส่งเสริมสมาชิกภาพ,	เรื่องที่
เน้นความส�าคัญของโรตารี	 (areas	 of	 focus)	
และ	การขจัดโรคโปลิโอ
•ดาวน์โหลดแม่แบบ	ส�าหรับ	โบรชัวร์,	จดหมาย
ข่าว,	สื่อประชาสัมพันธ	์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ	ที่
สามารถน�าไปใช้	 เพื่อประชาสัมพันธ์สโมสร,	
โครงการหรือกิจกรรมของสโมสร
•ชมตัวอย่างโฆษณา	 สิ่งพิมพ์	 ป้ายบิลบอร์ด	
และ	สื่อโทรทัศน์
	 เมื่อมีคนถามว่า	

 “โรตารี คือ อะไร?” 
เราต้องตอบให้สอดคล้องกันด้วยค�าตอบที่
ชัดเจนและน่าสนใจ	–	

 โรตารี คือ การรวมตัวของ
ผู้น�าจากทุกทวีป ทุกวัฒนธรรม และ 
ทุกอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ 
ลงมือท�าเพื่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก

Article

โรตารี คือ การรวมตัวของผู้น�าจากทุกทวีป ทุกวัฒนธรรม และ ทุก
อาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ ลงมือท�าเพื่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก



	 โรแทเรียนทุกคน	 ได้น�าสิ่งที่แตกต่าง
และ	 หาได้ยากมาสู่ชุมชนของเรา	 ไม่ว่าจะเป็น
บุคลิกภาพ	 การท�าด้วยใจรักหรือความเป็นมือ
อาชีพ	 ด้วยความสามารถจากวิชาชีพที่หลาก
หลาย	 ช่วยให้เราสามารถมองเห็นและแก้
ปัญหาที่ท้าทายในแบบที่คนอื่นท�าไม่ได้
	 เราไม่เพียงเป็นตัวแทนของชุมชน
ในท้องถิ่นของเราเท่านั้น	 แต่ยังมีส่วนร่วมใน
โครงการทุกขนาดและในทุกทวีป	 และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่เพื่อน	 เพื่อนบ้าน	 และคู่ค้า
ในการร่วมงานกับเรา	 เราได้เชื่อมโยงมุมมองที่
แตกต่างกัน	 แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ	 สร้าง
มิตรภาพที่ยั่งยืน	 และลงมือท�า	 เพราะเราเป็น
นักลงมือท�าที่ลงมือแก้ปัญหา	 ที่ส�าคัญสุดของ
ชุมชนของเรา	 ด้วยความคิดที่สดใหม่และการ
วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

	 ดังนั้น	 สิ่งเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร?	
ก็แค่	 วิธีการที่เราบอกเล่าเรื่องราวของเรา	 ใน
ฐานะที่เป็นโรแทเรียน	 คุณคือ	 แชมป์เปียนที่
แข็งแกร่งของโรตารี	 และโรแทเรียนต่างมีช่วง
เวลาที่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต	มีประสบการณ์
ที่ได้รับรู้ผลกระทบของสิ่งที่ได้ท�า	 เหล่านี้เป็น
เหตุผลที่น�าคนมาเข้าร่วมและคงอยู่กับโรตารี
	 ในขั้นแรก	 :	 เล่าประสบการณ์เกี่ยว
กับโรตารีกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ
สองคนภายใน	1	เดือน	–	โดยส่วนตัว,	ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน	์หรือในที่ท�างาน	ก็ได้	-	
	 และแนะน�าให้พวกเขาไปเยี่ยมชม	
www.rotary.org
	 และเรียนรู้วิธีการอื่นๆ	ที่คุณสามารถ
แบ่งปันเรื่องราวของคุณที่	
www.rotary.org/brandcenter

 สร้างคุณค่าในสิ่งที่ สโมสร ของคุณได้ท�า 

ผู้คนในชุมชนของคุณรู้หรือไม่ว่า สโมสร ของคุณท�าอะไร?

	 จากการส�ารวจในระดับนานาชาติ
พบว่าประชากรร้อยละ	 40	 ไม่เคยได้ยินค�าว่า
โรตารี	อีกร้อยละ	40	รู้จักค�าว่า	โรตารี	แต่ไม่รู้
ว่า	โรตารีท�าอะไร
	 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
เลยว่า	 สโมสรของคุณได้ท�าประโยชน์อะไรแก่
ชุมชนของคุณบ้าง	
	 ไม่เข้าใจว่าเราก�าลังร่วมกันแก้ปัญหา	
ระดับโลก	เช่น	โรแทเรียนในเยอรมัน	และ	ศรี
ลังกา	 ได้ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลส�าหรับ	 แม่
และเด็ก	 หลังจากเหตุการณ์สึนาม	ิ ในป	ี 2004	
เพื่อให้แม่และเด็ก	 ได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง	
หรือ	 โรแทเรียนในออสเตรีย	 ได้ให้ที่พัก	 แก่ผู้
ลี้ภัย	 ในเมืองเล็กๆ	 ของพวกเขา	 หรือสโมสร
โรตารีในเบลีซ,	 กัวเตมาลา	 และฮอนดูรัส	 ใช้
วิธีการที่ยั่งยืน	 เพื่อน�าน�้าสะอาด	 ไปสู่ผู้คนที่

ขาดแคลน
	 หรือไม่รู้แม้แต่เรื่องที่	 เราร่วมเป็นน�้า
หนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก	 เพื่อขจัดโรคโปลิโอให้
หมดสิ้น
	 เหล่านี้ท�าให้การดึงดูดความสนใจ
และสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกใหม	่ รวมทั้ง
ผู้บริจาคมุ่งหวังและอาสาสมัคร	เป็นเรื่องยาก
	 เพื่อให้ง่ายต่อการส่ือสารข้อความ
ของคุณ	เราได้สร้างชุดเครื่องมือส�าหรับการสื่อ
ข้อความซึ่งมีหลักการที่ชัดเจนและค�าพูดที่น่า
สนใจที่คุณสามารถน�าไปปรับให้เป็นค�าพูดของ
คุณเอง
	 กระจายข้อความในชุมชนของคุณ	
โดยค้นหาชุดเครื่องมือส�าหรับการสื่อข้อความ
ที่	
www.rotary.org/brandcenter

แบ่งปันเรื่องราวของคุณกับคนทั่วโลก
    อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ โรตาร ีแตกต่าง?

โรตารี คือ การรวมตัวของผู้น�าจากทุกทวีป ทุกวัฒนธรรม และ ทุก
อาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ ลงมือท�าเพื่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก



ผู้แปล : อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ 
สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

กรรมการบริหารคนใหม่เข้ารับต�าแหน่ง

กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 20

คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลมีสมาชิก 19 คน ได้แก่ ประธานโรตารีสากล ประธาน
โรตารีสากลรับเลือก และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากสโมสร 17 คน ซึ่งได้รับเลือกในที่

ประชุมใหญ่ของโรตารี  คณะกรรมการบริหารดูแลกิจการ และเงินทุนของโรตารีสากล 
ให้เป็นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล

กรรมการบริหารคนใหม่ 8 คน รวมทั้งประธานโรตารีสากลรับเลือก จะเข้ารับต�าแหน่ง
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดังนี้

เอียน	เอช	เอส	ไรส์ล	ี
(Ian H.S. Riseley)
สโมสรโรตารีซานดริงแกม 
ประเทศออสเตรเลีย

เอี ยน เป ็นผู ้ ตรวจสอบ
บัญชีและเป็นประธานของ
บริษัทเอียน	 ไรส์ลี	 ซึ่งเป็น
บริษัทที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งใน
ปี	 1976	 ก่อนที่จะมาก่อ
ตั้งบริษัท	 เขาเคยท�างาน
ในแผนกให้ค�าปรึกษาการ
บริหารและการตรวจสอบ

ของบริษัทบัญชีใหญ่ๆ	หลายแห่ง

เข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	 1978	 โดยเป็น
สมาชิกก่อตั้งของสโมสรของเขา	 ได้ท�างานให้กับ
โรตารีสากลโดยเป็นเหรัญญิก,	 กรรมการบริหาร,	
เป็นสมาชิกและประธานคณะกรรมการโรตารี
สากลและมูลนิธิหลายสมัย	 ล่าสุดเป็นกรรมการ
ทรัสตีของมูลนิธิโรตารีและประธานร่วมของคณะ
กรรมการจัดการประชุมใหญ่ปี	2016	(ที่เกาหลี)

เอียนเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของโรงเรียน
เอกชนและรัฐบาลหลายแห่ง	 เป็นสมาชิกของ
กลุ่มที่ปรึกษาชุมชนในเมืองซานดริงแกม	 และ
เป็นประธานของกลุ่มลูกเสือนาวีบิวมาริส	 (Beau-
maris	 Sea	 Scouts	 Group)	 เป็นอดีตประธาน
ของสโมสรสกีลังกี-ทาน	 (Langi-Taan	 Ski	 Club)	
และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกิตติมศักดิ์หรือที่ปรึกษา
ขององค์กรการกุศลอีกจ�านวนมาก

เกียรติยศที่เอียนได้รับ	 คือ	 รางวัลนักสันติภาพ
ของออสเอด	 จากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อยกย่อง
การท�างานของเขาในติมอร์เลส,	 เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ของออสเตรเลียส�าหรับการบริการ
ชุมชน	 และรางวัลการบริการในภูมิภาคเพื่อขจัด
โรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกจากมูลนิธิโรตารี.

เอียนสมรสกับจูเลียตซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการภาค	 ทั้ง
สองคนเป็นผู้บริจาครายใหญ่และเป็น	 สมาชิก	
บีเควส	 โซไซตี้	ของมูลนิธิโรตาร	ีมีลูก	2	คน	และ
หลาน	 4	 คน	 เอียนและจูเลียตพ�านักอยู่ในเขต	 มู
รูดุค	บนเนื้อที่	 7	 ไร่เฮกตาร์	 (43.75ไร่)	 ที่ที่เขาใช้
ชีวิตอยู่แบบชีวจิตอย่างยั่งยืน	 ตามแนวปรัชญา
ส่วนตัว

จอร์จ	ออฟรังซ์	
(Jorge Aufranc)
สโมสรโรตารี Guatemala Sur ประเทศ
กัวเตมาลา

จอร์จ	 วิศวกรเคมีเป็นผู้
อ�านวยการของบริษัทอิน
สตาเทค	 (Corporación	
Instatec	 SA)	 ตั้งแต่ปี	
2001	 ก่อนหน้านี้เขาเป็น
กรรมการผู ้จัดการของ
บริษัทร่วมทุนปกป้องพืช
จากสารเคมีกับบริษัทดู

ปองท์	ในอเมริกากลาง

ท�างานให้โรตารี	โดยเป็นผู้แทนของประธานโรตารี	
สากล,	 ประธานคณะกรรมการ,	 ผู้ประสานงาน

มูลนิธิโรตารีในภูมิภาค	 ผู้แทนสภานิติบัญญัติ,	
ประธานจัดการประชุมโซน	 21A,	 ผู้น�าการฝึก
อบรมของโรตารีสากล,	และเป็นผู้ว่าการภาค

จอร์จและภรรยาชื่อเด็บโบร่า	 เป็นผู้บริจาคราย
ใหญ่และเป็นเบเนแฟคเตอร์ของมูลนิธิโรตารี	
นอกจากนี้เขายังได้รับใบประกาศเกียรติคุณใน
ฐานะผู้บ�าเพ็ญคุณงามความดีของมูลนิธิโรตารี

เจอราร์ด	อัลลอนโน	
(Gérard Allonneau)
สโมสรโรตารี Parthenary 
ประเทศฝรั่งเศส

เจอราร ์ด เป ็นอาจารย ์
มหาวิทยาลั ยสอนการ
จัดการและเศรษฐศาสตร์	
เป็นอดีตผู ้อ�านวยการจัด
หลักสูตรที่โรงเรียนธุรกิจ
ปัวติเย	 และอดีตหัวหน้า
ฝายบริหารธุรกิจและการ
จัดการของโปรแกรมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปัวติเย

เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ป	ี 1990	 และได้ท�างาน
ให้โรตารีเป็นผู้น�าการอบรมของโรตารีสากล	 ผู้
ประสานงานโซน	และ	ผู้ว่าการภาค

เจอราร์ด	 เป็นผู้บริจาค	 พอลแฮริส	 เฟลโล	่ และ
เป็นเบเนแฟคเตอร	์ของมูลนิธิโรตารี

Insider



มิคาเอล	อาลเบอร์ก	
(Mikael Ahlberg)
สโมสรโรตารี ÖlandsSödra 
ประเทศสวีเดน

มิ คา เอล เป ็ นประธาน
บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ
และการจัดการ	 และเป็น
โค้ชผู้บริหารและธุรกิจท่ี
ได้รับการรับรอง	 เขาเป็น
คนท่ีท�างานอยู ่ในชุมชน	
เป็นสมาชิกและประธาน
ในคณะกรรมการบริหาร

หลายชุด	มาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	1993	มิคาเอล
ท�างานให้โรตารีโดยเป็นผู้แทนของประธานโรตา
รีสากล,	 สมาชิกคณะกรรมการ,	 ผู้ช่วยผู้ประสาน
งานโรตารี,	 ผู้น�าการฝึกอบรม,	 และผู้ว่าการภาค	
เขาเป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ของมูลนิธิโรตารี

โจเซฟ	มัลเคอริน	
(Joseph Mulkerrin) 
สโมสรโรตารีแฮมป์ตันโรดส์ (นอร์โฟล์ค), 
เวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกา

โจเซฟเกษียณในป	ี 1982	
จากกองทัพเรือสหรัฐฯ	
หลังจากอยู ่อาชีพนี้กว ่า	
21	 ปีท�าหน้าที่ทั้งในทะเล
และดูแลชายฝั่งทะเล

มาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่
ปี	 1984	 ได้ท�างานให้

โรตารีโดยเป็นผู ้แทนของประธานโรตารีสากล,	
ผู้ประสานงานโซน,	 ผู้แทนสภานิติบัญญัติ,	
กรรมการและสมาชิกกลุ่มงานเฉพาะกิจ,	ผู้น�าการ
ฝึกอบรมของโรตารีสากล,	 ประธานมูลนิธิภาค,	 ผู้
ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค,	 และเป็นผู้
ว่าการภาค
โจเซฟ	 ได้รับรางวัลการบริการเหนือตนของ
โรตารีสากล	 และใบประกาศเกียรติคุณผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์คุณงามความดีของมูลนิธิโรตารี	 และ
รางวัลการบริการดีเด่น	 เขาบริจาค	 พอลแฮร์ริส
เฟลโล่หลายครั้ง	 และเป็นสมาชิกของพอลแฮร์
ริสโซไซตี	้ บีเควสโซไซตี้ของมูลนิธิโรตารี	 เขาและ
ภรรยา,	 แอน,	 เป็นผู้บริจาครายใหญ่และเป็น
เบเนแฟคเตอร์

คอนเนลลู	ดินกา	
(Corneliu Dinca)
สโมสรโรตารี Craiova, 
ประเทศโรมาเนีย

คอนเนลลูเป ็นผู ้จัดการ
ฝ่ายการตลาดของบริษัท
ที่ ป รึ กษ าด ้ า น เ งิ นทุ น	
(SC	 Trust	 Consult	
SRL)	 ตั้งแต่ปี	 1994	 เขา
จ บ ป ริ ญญ า เ อ ก ด ้ า น
เศรษฐศาสตร ์และการ
ว า ง แ ผ น เชิ ง ก ล ยุ ท ธ ์

และการพัฒนาภูมิภาค	 และเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
กระบวนการภาคยานุวัติสหภาพยุโรปโรมาเนีย

เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	1997	ได้ท�างานให้โรตา
รีโดยเป็นนายกสโมสร,	 ประธานคณะกรรมการ
ภาค,	 ผู้แทนประธานโรตารีสากล,	 ผู้ประสานงาน
ในระดับภูมิภาค,	 ผู้อบรมในการสัมมนาอบรม
ผู้ว่าการภาครับเลือก,	 และเป็นผู้ว่าการภาค	
นอกจากนี้เขายังเป็นกรรมการบริหารของกลุ่ม
ปฏิบัติการโรแทเรียนเพื่อสันติภาพ

คอนเนลลูเป็นผู้บริจาคพอลแฮร์ริสเฟลโล่	 และได้
รับรางวัลผู้น�าบริการอาชีพ

ทาดามิ	ไซโตะ	(Tadami	Saito)
สโมสรโรตารีโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น

ทาดามิเป็นประธานของ
โรงพยาบาลไซโตะตั้งแต่ป	ี
1973	 เป็นอดีตประธาน
ส ม า ค ม แ พท ย ์ รั ก ษ า
กระดูกของเมืองโตโยต้า
และเป็นอดีตผู้อ�านวยการ
ของสมาคมการแพทย ์
ของโตโยต้า	 เขายังเป็น

คณะกรรมการบริหารท่ีได้รับการรับรองเหมือน
เป็นแพทย์ด้านโรคไขข้อของสมาคมศัลยกรรม
กระดูกและข้อของญี่ปุ่นและการกีฬา	 ส�าหรับใน
ชุมชนของเขาเขาเป็นที่ปรึกษาของนิติบุคคลด้าน
กฏหมายและสวัสดิการสังคมประมาณ	20	ปี

เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	 1979	และได้ท�างานให้
โรตารีโดยเป็นผู้ว่าการภาค

เฮนดรีน	ดีน	รอห์	
(Hendreen Dean Rohrs)
สโมสรโรตารี แลงลีย์เซ็นทรัล บี.ซี. 
ประเทศแคนาดา

ดีนเปิดบริษัท	 ไรด์	
เทคโนโลยี่	 อิงค	์ (Rhide	
Technologies	 Inc.)	
จ� า หน ่ า ยผลิ ตภัณฑ ์ ที่
ใช ้ ในการก ่อสร ้างถนน	
ก ่อนหน ้า น้ี เธอมีอาชีพ
เป ็ นพยาบาลใน เมื อ ง
เคปทาวน์	 ประเทศ

แอฟริกาใต้	 อยู่ในคณะท�างานปลูกถ่ายหัวใจของ
คริสเตียน	บาร์นาร์ด

ระหว่างปี	 1959-1990	 เธอท�างานอยู่ในกาชาด
ในแอฟริกาใต้	 ได้ท�างานในคณะกรรมการบริหาร
ของเครือข่ายผู ้สูงอายุในเวสต์เอ็นด์ในบริติช	
โคลัมเบีย	และโรงเรียนสตรีในมาลาวี

ดีนเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี	 1989	 และได้ท�างานให้
โรตารีสากลโดยเป็นผู้ประสานงานของโรตารี	 ผู้
ประสานงานมูลนิธิโรตารีในระดับภูมิภาคและเป็น
ผู้ว่าการภาค

โนเอล	เจ	เทวาสกิส	
(Noel J.Trevaskis)
สโมสรโรตารีเบกา, ประเทศออสเตรเลีย

โนเอลเพิ่ ง เกษียณจาก
อ า ชี พ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การเกษตร	 ซึ่งงานหลัก
คื อ ก า ร ข า ย แ ล ะ ก า ร
ตลาด	 เขาเคยเป็นที่
ปรึกษาให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่ศูนย์วิจัย
สุขภาพจิตที่มหาวิทยาลัย

แห่งชาติออสเตรเลีย	 เขาได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ของออสเตรเลียส�าหรับความมุ่งมั่น
ของเขาที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยทางจิต

เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ป	ี 1996	 ได้ท�างานให้
กับโรตารีสากลเป็นผู้ประสานงานของโรตารี	 ผู้
ประสานงานสมาชิกภาพในระดับภูมิภาค	 เป็น
สมาชิกและประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ	
เป็นผู้ว่าการภาค	และได้รับรางวัลบริการเหนือตน



ผู้แปล : อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี
สร.เชียงใหม่
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	 ในปี	 2016-17	 สโมสรโรตารีจะเฉลิมฉลองโอกาสครบร้อยปีของมูลนิธิโรตาร	ี
ด้วยการแสดงผลงาน	และการกระท�าความด	ีเพือ่ให้ชมุชนของท่านทราบว่า	มลูนธิโิรตารี	
ได้มีส่วนเป็นอย่างมากและยาวนาน	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนทั่วโลก	ไม่ว่าจะ
เป็น	การขจัดโรคโปลิโอ	ศูนย์สันติภาพของโรตารี	หรือการท�าโครงการ	Global	Grant	
ต่างๆ	ของสโมสรที่สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี

	 เชญิชวนให้สโมสรโรตารวีางแผนจดักจิกรรม	“วนัโรตาร”ี	มุง่เน้นในเรือ่งมลูนธิิ	
โดยน�าโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	 มาดัดแปลง	 เพื่อสร้างความเข้าใจว่า	 สโมสรของ
ท่านได้ท�าอะไร	ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างไร	แสดงชื่อสโมสร	พร้อมสัญญลักษณ์เฉลิม
ฉลองมูลนิธิโรตารี	 และน�าเสนอรูปภาพและเรื่องราวโดยใช้	 สื่อสังคมและมีสัญญลักษณ์	
#TRF100

	 ประธานโรตารสีากล	จอห์น	เจมิ	ซ่ึงเป็นประธานโรตารสีากล	ในปีทีม่ลูนธิ	ิโรตารี	
มีอายุครบหนึ่งร้อยป	ีกล่าวว่า	
	 “มูลนิธิโรตารี	 ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ	 เป็นจ�านวนมาก	บ่อยครั้งที่โรแท
เรียน	ได้กระท�าสิ่งดีๆ	แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ	์ในปีนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญผ่านการประชาสัมพันธ	์โดย	เฉพาะอย่างยิ่ง	ผ่านสื่อสังคม
เพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกมากขึ้น	และให้เขามีส่วนร่วมในโครงการที่สร้างอนาคต
ให้ดีขึ้น”	

 ช่วยให้การสนับสนุนกิจกรรม	การเดิน	การวิ่ง	การปั่นจักรยาน	ในโอกาสครบ
รอบร้อยปีนี้
 จัดด�าเนินกิจกรรมคอนเสิร์ต ในโอกาสครบร้อยปีในชุมชนของท่าน
 ในงานเทศกาลต่างๆ ของท้องถิ่น	 อาจให้การสนับสนุนซุ้มอาหารของโรตาร	ี
ที่มีอาหารนานาชาติจากประเทศที่มีโรตาร	ีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรตารีและมูลนิธิโรตารี
แก่ชุมชน
 จดัให้มกีารพบปะสงัสรรค์ระหว่างศษิย์เก่ามลูนโิรตารี	โดยเชญิผูเ้คยได้รบัทนุ
การศึกษาโรตารี	ศิษย์เก่า	กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนโรตารี	และทีมผู้เคยเข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพของโรตารีมาร่วมด้วย
 จัดให้มีการสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น เกี่ยวกับ	 เรื่องที่เน้นความ
ส�าคัญของโรตารี
 ในงานเทศกาลต่างๆ ของท้องถิน่	ช่วยบรกิารน�า้ดืม่ทีม่ตีราสญัลักษณ์เกีย่วกบั
ความพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องน�า้และสุขอนามัยของโรตารี
 ประสานงานขับเคลื่อนเพื่อรวบรวมสิ่งของ 100 รายการ ที่สัมพันธ์กับเรื่อง
ที่เน้นความส�าคัญของโรตารี	เช่น	หนังสือ	อุปกรณ์บ�าบัดน�้าสะอาด	อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น	และ	มอบให้กับองค์กรต่างๆ	ในท้องถิ่น	ในกิจกรรมฉลองร้อยปีมูลนิธิโรตารี
 รณรงค์ปลูกต้นไม้ 100 ต้น	หรือสร้างสวนส�าหรับชุมชน
 สนับสนุนให้บริการกิจกรรมการวิ่งมาราธอน	100	ชั่วโมง
 จัดกิจกรรมวันโรตารี ท�าความสะอาดสวนสาธารณะ	 เชิญชวนชุมชนมาร่วม
กิจกรรมด้วย

เข้าไปเยี่ยมชม เว็บไซต์โรตารี www.rotary.org/foundation100 หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ของโรตารี 
สั่งซื้อหนังสือฉลอง 100 ปีมูลนิโรตารี ในการท�าความดีให้กับโลก “เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผลักดัน
ให้เกิดการท�าความดีให้กับโลกใน 100 ปีแรกของมูลนิธิโรตารี” ได้ที่ shop.rotary.org

การเฉลิมฉลองครบร้อยปี 
(The celebration of the century) 



cr:  อน.ยศวัจน์ นิธิปัญญาวัฒน์ สร.เชียงใหม่ภูพิงค์
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บรรณาธิการบริหาร
อน.วาณิช	โยธาวุธ	 	 (สร.แม่สาย	3360)
 
บรรณาธิการผู้ช่วย	
อผภ.สมภพ	ธีระสานต์	 (สร.กาญจนบุร	ี3330)
อน.พุฒิธร	พัฒนสินทร	 (สร.อี-คลับ	3340)
อน.ทนงศักดิ์	วิบูลย์มา	 (สร.สาทร	3350)
อน.ณรัทฐา	สีน�้าเงิน	 (สร.แพร่	3360)
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โดย กองบรรณาธิการ

Our	Leaders



	 ท่ามกลางบรรยากาศของค�่าคืนแห่งการเฉลิมฉลอง	การเข้ารับต�าแหน่งของ	 ผู้ว่าการภาค	
3360	โรตารีสากล	ที่โรงแรมวังทอง	จ.ล�าปาง
	 เสยีงแสดงความยนิดี	การมอบช่อดอกไม้	พร้อมการบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ	เป็นภาพทีห่ลาย
ท่านพบปะมานบัครัง้ไม่ถ้วน	แต่ทกุครัง้พวกเรากย็งัรูส้กึตืน่เต้นยนิดไีปกบัผูบ้รหิารชดุใหม่ทีจ่ะมาสาน
ต่องานในอีกหนึ่งปีข้างหน้า
	 เช่นเดียวกนักบัทมีงานของกองบรรณาธกิารนติยสาร	โรตารปีระเทศไทย	ชดุใหม่ท่ีจะประเดมิ
กับงานนี้เป็นงานแรก	พร้อมกับการพูดคุย	แนวคิดของผู้น�าภาคทั้งสี่ท่าน	มาน�าเสนอให้กับมวลมิตร
	 ในบรรยากาศที่แสนจะคึกคักไปด้วยผู้คน	ของราตรีผู้ว่าการภาค	ที่จะต้องเตรียมตัวขึ้นเวที	
ทางกองบรรณาธิการ	 ก็ได้ใช้เวลาอันน้อยนิด	 เพื่อที่จะพูดคุยกับท่านผู้ว่าการภาคฯ	 ถึง	 4	 ท่าน	 ซึ่ง
เมื่อเทียบกับเวลาของการบริหารงานอีกหนึ่งปีข้างหน้าต่อจากนี้	 ก็อาจจะท�าให้ได้เนื้อหาสาระไม่
ครอบคลุมครบถ้วนเท่าที่ควร	
	 แต่เมื่อได้รับฟังครบทุกประเด็น	ท�าให้ทราบได้ว่า	ท่านผู้ว่าการภาคฯ	ทั้งสี่ท่าน	ได้เตรียมตัว
มาเป็นอย่างดี	ท�าให้สามารถถ่ายทอด	หวัใจของแนวทางของการบรหิาร	ทีจ่ะเกดิขึน้ในปีบรหิารหน้า
ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์

D.3330 RI 
ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
D.3340 RI
ผวภ.เอกณรงค์ กองพันธ์
D.3350 RI
ผวภ.เจสัน ลิม
D.3360 RI
ผวภ.อนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ



	 รูปธรรมหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการร่วมมือกันระหว่าง	 4	 ภาค	 ใน
ประเทศไทย	 นั่นก็คือ	 ท่านผู้น�าภาคฯ	 ของเราพร้อมคู่ครอง	 ได้เดินทางไปเป็นเกียรติ
พร้อมให้ก�าลังใจกันและกัน	ตามงานส�าคัญๆ	เช่น	งาน	DTA	ของแต่ละภาค	เป็นต้น	
	 นอกจากความร่วมมือเบ้ืองต้นนี้แล้ว	 จากการพบปะพูดคุยสนทนาแล้วพบว่า
ยังจะมีความร่วมมือระหว่างกันและกันอีกหลายรูปแบบตลอดปีบริหารฯ	นี้	อาทิเช่น
	 การอบรมผู้น�าเยาวชนร่วม	4	ภาค	(Joint	RYLA)	ที่	จ.นครปฐม	(3330)	,	
	 งาน	Joint	DC	ที่เมืองทองธานี	รวม	6	ภาค	ทั้งสิงคโปร	์และ	มาเลเซีย	โดย	
ท่านประธานโรตารีสากล	จอห์น	เจิร์ม	จะมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย	(3350)	
	 และจะมีการร่วมมือกันระหว่างภาคเก่ียวกับการท�าโครงการต่างๆ	 ภาคที่มี
จุดแข็งม	ีInternational	partner	และเงินบริจาคมาก	(3350)	จะร่วมกับภาคที่ยังคงมี
ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่มาก	(3360)	เป็นต้น
	 ในส่วนของสมาชิกภาพ	 ส่วนใหญ่จะมีนโยบายที่ตรงกันก็คือ	 รักษาหรือคงไว้
ของจ�านวนสมาชิกเดิมเป็นเบื้องต้น	และหาเพิ่มในล�าดับถัดไป	โดยมีกลยุทธ์ที่แตกต่าง
กันไป	เช่น	
	 ใช้การเฉลิมฉลอง	25	ปีของภาค	เป็นตวักระตุน้	โดยตัง้ใจให้สโมสรฯ	ทีม่สีมาชิก
ไม่ถึง	25	คนไปให้ถึง	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองภาค	(3330)	
	 “We	love,	we	care,	we	share”	
	 “เมือ่เรารกั	เราห่วงใย	เม่ือเราห่วงใย	เราแบ่งปัน”	ให้สมาชิกมคีวามรูส้กึอบอุน่
ในรูปแบบของครอบครัวใหญ่	(3350)
		 การตั้งสโมสรใหม่	 โดยอาจจะมีสมาชิกเก่าจากสโมสรฯ	 เดิม	 ไปช่วยเป็นแกน
หลักเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	(3340)
	 ส�าหรบัหวัข้อการประชาสมัพนัธ์	หรอื	Public	Image	ทุกท่านเหน็พ้องต้องกนั
ถึงความส�าคัญของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์	โดยเฉพาะ	my	rotary	ถือว่าเป็น
พันธกิจหลักของทุกภาคท่ีจะต้องใช้กลเม็ดทุกรูปแบบ	 ให้สมาชิกมวลมิตรโรแทเรียนได้
เข้าถึง	และใช้เป็น
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“We love, we care, we share” 
 “เมื่อเรารัก เราห่วงใย 

เมื่อเราห่วงใย เราแบ่งปัน”
ให้สมาชิกมีความรู้สึกอบอุ่นในรูปแบบ

ของครอบครัวใหญ่” 

	 แน่นอนว่า	อุปสรรคทางด้านภาษา	และ	ทักษะของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ก็
ยงัคงเป็นปัญหาอยู	่แต่ทกุภาคได้ตัง้ทมีงานข้ึนมาดแูลเป็นการเฉพาะ	หลายๆ	ภาคกป็ระสบ
ความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ	
	 ในส่วนของการสื่อสารด้วย	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	facebook,	Line,	website	
ทุกภาคได้ยอมรับ	และเห็นถึงความส�าคัญของช่องทางสื่อสารใหม่ๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งนอกจาก
จะเป็นช่องทางระหว่างมวลสมาชิกแล้ว	ยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ	์สื่อสาร	กับชุมชน

อีกด้วย	 ภาคที่มี	 e-club	 ก็ค่อน
ข้างแน่ชัดว่าจะมบุีคลากรท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญ	 ที่จะสามารถช่วยดูแล	
สือ่ออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 ส�าหรับโครงการเด่นๆ	ของแต่ละ
ภาค	 จะขอน�าเสนอเพียงบางส่วน	
เนื่องจากข้อจ�ากัดของระยะเวลา
ในการพูดคุย
ด้านการเรยีนรู	้	โครงการสนบัสนนุ	
การฝ ึกภาษาอั งกฤษ	 ที่ จะมี

โครงการการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	และนักเรียน	(3340,	3360)
โครงการหนังสือและอบรมครูบรรณารักษ์	 เพื่อเด็กระดับอนุบาลและช้ันประถม	 เป็น
โครงการที่น่าจะกระจายไปในหลายๆ	ภาคแล้ว	(3340)
ด้านสุขภาพ	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	(3340)	โครงการ
จัดซื้อเครื่องฟอกไต	และโครงการจัดหา	วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	(3350)	
โครงการน�้าสะอาด	ที่เชียงดาว	(3360)	
นอกจากจะแจกเครื่องกรองน�้าแล้ว	 ยังหาแหล่งน�้าด้วยการเจาะน�้าบาดาลในบริเวณที่
ขาดแคลนด้วย	(3350)
ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการรีไซเคิลเศษวัสดุทางการเกษตร	ด้วยเครื่องสับ	(3360)



	 ในท่ีสดุเรากม็าถึงช่วงท้ายของการพดูคยุ	ท่านผูว่้าการภาคท้ัง	4	ท่าน
พร้อมแล้วที่จะขึ้นเวท	ีเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อท่านผู้ว่าการภาค	3360	ซึ่ง
ในวนัน้ีเป็นเจ้าภาพ	และภาพทีป่ระทับใจเช่นนี	้กจ็ะมใีห้มวลสมาชิกได้เหน็ครบ
ทุกภาค
	 และเชื่อได้ว่าทุกท่านพร้อมที่จะเป็น	 Our	 Leader	 น�าแนวคิด	
นโยบาย	ที่ได้ตระเตรียมมาเป็นอย่างดี	น�าไปสู่รูปธรรม	ตลอดระยะเวลาการ
บริหารหนึ่งปีต่อจากนี้	
	 เช่นเดียวกับ	กองบรรณาธิการ	ที่พร้อมจะน�าเสนอ	ถ่ายทอด	ผลงาน
ของ	Our	Leader	ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้เช่นกัน	
 
	 ขอปิดท้ายด้วยบทสนทนาบางส่วนของผูว่้าการภาคทัง้	4	ท่าน	ทีท่าง
กองบรรณาธิการ	ได้พูดคุย

 “หลายๆ ภาค จะประสบปัญหาเรื่องสมาชิกภาพ คือจะมีคนคิดแต่
เดินหน้าหา สมาชิก เดินหน้าหมด แต่ไม่ได้คิดเรื่องรักษา ท�าให้ได้คิดว่าถ้าเรา
รกัษาสมาชกิ เหมอืนเราเป็นผูห้ญงิอยูบ้่าน เกบ็หมดเลย เกบ็รรูัว่ เกบ็ทกุอย่าง 
ก็จะอยู่ เหมือนเงิน ถ้าปล่อยก็หมด การที่เราจะเก็บสมาชิก มีอยู่วิธีเดียว คือ 
การให้เขามีส่วนร่วม ให้เกียรติ” 

-	ผวภ.จุฑาทิพย์	ธรรมศิริพงษ์	3330

 “ปีหน้าเน้นการท�างานเป็นทีม ลดช่องว่างระหว่างสโมสรกับภาค มี
การส�ารวจเป้าหมายและรับฟังความคิดเห็นของสโมสร เพื่อจะน�ามาวางแผน 
โดยเริ่มเชิญ คณะกรรมการภาค ผู้ช่วยภาค และนายกรับเลือก ไปอบรมที่เมือ
งกาญจน์ เพื่อละลายพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า” 

-	ผวภ.เอกณรงค์	กองพันธ์	3340

 “ในโรตารี ปัญหาใหญ่ๆ ไม่มี มีแต่ปัญหาหัวใจ เมื่อเราบริหารใน
ลักษณะบ้าน เราก็จะได้ครอบครัวท่ีอบอุ่น บางท่านอาจจะบริหารด้วย กฏ
เกณฑ์ แต่ส�าหรับผมจะบริหารด้วย ความยืดหยุ่น (Flexibilty) อะไรที่ขออยู่
ในกรอบ ชุมชนได้ประโยชน์ ผมยอมได้ทั้งหมด” 

-	ผวภ.เจสัน	ลิม	3350

 “การเป็นโรแทเรียนเป็นสิ่งดี ถ้าเราคิดให้ลึกๆ เราได้เยอะ ผมถือว่า 
โรตารี คือ โรงเรียนฝึกหัด (Training School) เราได้รู้ได้อะไร หลายๆ อย่าง 
ทัง้การวางตวั บคุลกิภาพ (Personality) การพดูในทีช่มุชน มติรภาพ ได้เยอะ
มาก” 

-	ผวภ.อนุศิษฎ	์ภูวเศรษฐ	3360
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โดย อน.ดร.บุษบง จ�าเริญดารารัศมี
สร.พะเยา

Our Guest

คุณ Thomas Woods เป็นเจ้าหน้าที่ TRF ในส�านักงานใหญ่ ท�างานมากว่า10 ปีใน
ต�าแหน่ง Stewardship, Audit, Monitoring, District support ดูแล grant fund ของ TRF
ตรวจสอบและรับรายงานจาก Cadre สรุปและแจ้งผลการตัดสินของ TRF ให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลก
	 ในโอกาสที่คุณ	Thomas	Woods	ได้รับเชิญจากภาค	3360	โรตารีสากล	ให้มาเพิ่มเติมความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล	ระหว่างวันที่	20-25	พ.ค.
2559
	 ภาค	 3360	 ได้เชิญคุณ	 Thomas	Woods	 ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่	 และเยี่ยมชม
โครงการ	Chiang	Mai	Trishaw	GG#1415421	ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่	มีโรแทเรียนจากสโมสรโรตารี
ต่างๆ	ในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมด้วยจ�านวน	30	คนโดยประมาณ	ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	จากทีมผู้น�า
ภาค	ประกอบด้วย	DG	(ผวภ.สรุศักด์ิ	พฤษกิานนท์),	ARRFC	(อผภ.วชิยั	มณวีชัระเกยีรต)ิ	DRFC	(อผภ.นพ.วรีะ
ชัย	จ�าเริญดารารัศมี)	Stewardship	Chair	 (อน.ดร.บุษบง	จ�าเริญดารารัศมี),	Financial	management	
team	(อน.วีระพงค	์โตแสงชัย	และ	อน.วิศิษฎ์	นักระนาด)	Primary	contact	of	GG#1415241	(อน.จิต
เมตตา	นันทขว้าง)	และแขกอื่น
	 จากนั้นได้เข้าสังเกตการณ์ในการอบรมภาค	3360	ประจ�าป	ี2559-60	(DTA)	ที่จังหวัดล�าปาง	วัน
ที่	21-22	พ.ค.2559	และคุณ	Thomas	Woods	ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้น�าภาค	3360	จ�านวน	37	คน	ใน
บ่ายวันที่	22	พ.ค.2559	มีผู้แทนจากภาค	3330	3340	และ	3350	มาร่วมด้วย
	 ทีมงานของนิตยสารโรตารีประเทศไทย	ได้สัมภาษณ์คุณ	Thomas	Woods	ด้วยค�าถามง่ายๆ	2-3	
ค�าถาม	และ	คุณ	Thomas	Woods	ได้ตอบค�าสัมภาษณ์	ดังนี้

Stewardship



 กรณุาให้ค�าแนะน�า เกีย่วกบัการท�าหน้าที ่Stewardship 
ของ มูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล
	 Stewardship	 มีหน้าที่ให้ความมั่นใจแก่มูลนิธิโรตารี
ของโรตารีสากล	(TRF)	วา่โรแทเรยีนผู้ไดร้ับการสนบัสนุนกองทุน
ของTRF	 จะมีการใช้เงินสนับสนุนในการด�าเนินโครงการต่างๆ	
อย่างถูกวิธี	 เพื่อให้ผู้บริจาคเกิดความมั่นใจว่าเงินที่บริจาคมานั้น
ได้มกีารใช้จ่ายอย่างเหมาะสม	ถกูต้องและจะร่วมการบรจิาคเพิม่
ขึ้นอีก
	 ผมมคีวามภาคภมูใิจมาก	ในการทีไ่ด้เป็นหน่ึงในทีมงานท่ี
ท�าหน้าที่	ดูแล	ปกป้อง	การใช้เงินจาก	TRF	อย่างถูกต้อง	ซื่อสัตย์
และเป็นไปตามแผนงานที่ได้น�าเสนอ

 คุณ Thomas Woods มีบทบาท หน้าที่อย่างไร ในทีม
งาน
	 ผมเป็นหนึ่งในสี่ของทีม	มีหน้าที่ให้การสนับสนุนสโมสร
โรตารีให้มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือ่นไขของ	TRF	รวมถงึการให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ	 หากต้องไปตรวจสอบการจัดการกองทุนเมื่อ
มีรายงานว่า	 อาจมีการจัดการหรือใช้เงินกองทุนไม่ตรงตามข้อ
ก�าหนด	มีหน้าที่ออกแบบการจัดท�ารายงานให้เป็นไปตามรูป
แบบที่	TRF	ก�าหนดไว้	และดูแลสโมสรโรตารีให้มีคุณสมบัติตาม
ข้อก�าหนดของ	TRF

 และในการมาเยี่ยมชมภาค 3360 ในครั้งนี้ ได้เข้าร่วม
สงัเกตการณ์ในการจดัอบรมสมัมนาคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
และผู้น�าภาค เยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TRF 
พบปะกับผู้น�าภาค ตลอดจนเป็นผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการ
บริหารจัดการกองทุน คุณ Thomas คิดว่าประสบผลส�าเร็จใน
การท�าหน้าที่หรือไม่

	 ผมได ้รับการต ้อนรับอย ่างดีจากโรแทเรียน	 ใน
ประเทศไทย	และพบว่าสโมสรโรตาร	ีต่างมีคณุสมบตัติามเงือ่นไข
ที่	TRF	ก�าหนด	การมาเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ	การ
ให้ความรู้เพ่ิมเตมิในเร่ืองการจัดการกองทนุ	และให้ความรูว่้า	การ
ฝึกอบรมในเร่ือง	stewardship	จะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของโรแทเรียนในการจัดการกองทุน	และพบว่าในการฝึก
อบรม	โรแทเรียนต่างให้ความสนใจและมีค�าถามที่ดีมาก
	 ผมขอขอบคุณในการต้อนรับที่ดีมาก	จากโรแทเรียนใน
ประเทศไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	DRFC	อผภ.นพ.วีระชัย	จ�าเริญ
ดารารัศมี

 1. Please introduce us to the Stewardship 
of TRF....
 Stewardship ensures the Rotary grant funds 
are used in the manner in which they were intended. 
A	donor	who	is	confident	that	funds	are	used	in	an	
appropriate	and	responsible	manner	is	more	likely	
to give to the Foundation again. I’m proud to be 
a part of a team that ensures the integrity of grant 
funds so that Rotarians and others who donate to
The Rotary Foundation have faith that their monies 
are used as planned.

 2. What is your role in Rotary Stewardship?
 My	 role	 is	 with	 Rotary	 Stewardship.	 I	 am	
part of a four member team, that is responsible 
for	 supporting	 Rotary’s	 qualification	 requirements	
including	 providing	 feedback	 on	 random	 and	
operational audits and following up on allegations 
of mismanagement or misuse of grant funds. We also 
generate quarterly reports to ensure compliance with 
grant reporting requirements, and oversee district 
qualification.	   

 3. In coming to Thailand, after visiting a 
service project and meeting many Rotarians in DTA 
seminar in D.3360 could you see your purposes of 
visit has been achieved?
 I have been welcomed by the Rotarians in 
Thailand. There is a strong intent to comply with 
the	 requirements	 of	 qualification.	 The	 purpose	
of my visit is to provide additional training on 
stewardship to help the districts strengthen their 
grant management practices and to meet the 
requirements	of	qualification.
 Our session on stewardship and global grants 
was very engaging, and the Rotarians had a lot of 
good questions.



นย.สุมาลี	เนื้ออ่อน
สโมสรโรตารีนราธิวาส 
จากการได้เข้าร่วมประชุม	 DTA	 ที่ผ่านมา	 สิ่งที่
ดิฉันได้รับ	 คือ	 ความเข้าใจที่มากขึ้น	 เราควรกลับ
มาท�าอะไร	 กับ	 สโมสรของเรา	 เราควรท�าอะไร
ให้บรรลุเป้าหมายของภาค	 ประธาน	 5	 ฝ่ายของ
สโมสรจะต้องบรรลุเป้า	 การประชุม	 DTA	 ท�าให้
เราเดินทางเข้าสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น	 ดิฉันจะน�า
ความรู้มาใช้ให้สุดความสามารถค่ะ

นย.วิทย์พงศ์	ศรีเพชร
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
DTA	ได้มากกว่าความรู้ในเรื่องโรตารี	พร้อมแสดง
ถึงความมุ่งมั่น	 ความกลมเกลียวและเอาใจใส่ของ
สโมสรที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการอบรม	 เพื่อจะได้รับ
รู้ข่าวสาร	 ปรับปรุงข้อมูล	 และส�าคัญที่สุดคือได้
แบ่งปันประสบการณ์ของแต่และสโมสร	แต่ที่ขาด
ไม่ได้คือมิตรภาพของสมาชิกทั้งในสโมสรและต่าง
สโมสรที่ได้กันร่วมคิด	 หล่อหลอมจิตใจของผู้ให้	
สุดท้ายคือความน่ารักของชาว	 โรแทเรียน	 ทุกๆ	
พื้นที่	 หลายคนเจอกันเฉพาะในสื่อออนไลน์	 แต่	
DTA	 ท�าให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิด	 พูดคุย	 แนะน�า
แบ่งปันประสบการณ์ในการบ�าเพ็ญประโยชน์
อย่างแท้จริง	 ดัง	 Four-Way	 Test	 ในข้อ	 “น�า
ไมตรี	ดีทุกฝ่าย”	ดีใจที่ได้มา	DTA	และจะมาทุกๆ	
ปีครับ	

นย.สุพัตรา	ยอมเจริญ
สโมสรโรตารีสงขลา
งาน	 DTA	 ที่ผ่านมารู้สึกดีมาก	 มีมิตรภาพที่ดีต่อ
กันมากๆ	ทุกการอบรมมีประโยชน์	ต่อการบริหาร
นี้เป็นอย่างมาก

นย.เชาวลิต	ทวีไทย
สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์	
ปัจจุบันเวทีความรู้	 ที่ต้องเรียนรู้เพื่อเป็นผู้น�าเป็น
สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 การจัดงาน	 DTA	 คณะผู้จัด
งานมีความพร้อมที่สามารถ	 สร้างแรงจูงใจ	 ใส่ใจ
ในเนื้อหา	 เพิ่มสิ่งใหม่ๆ	 ให้ความรู้กับผู้น�าองค์กร
บ�าเพ็ญประโยชน์ระดับสากลได้อย่างดีเยี่ยม	 และ
ผมเชื่อมั่นว่าความรู้และความเข้าใจท่ีได้รับจาก
การอบรมในครั้งนี	้ ผู้น�าทุกท่านสามารถน�าไป
ปฏิบัติในเวทีขององค์กรโรตารีฐานะผู้สโมสร	ผู้น�า
ภาคและน�าไปประยุกต์ใช้กับเวทีในสังคมไทยได้
อย่างเป็นอย่างดี

นย.ประพิณศรี	กิจค้า
สโมสรเหลืองกระบี่
ได้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองเกี่ยวกับโรตารีและเป็น
พิเศษในเรื่องที่เข้าอบรม	 เช่น	 มูลนิธิโรตารี	 การ
เป็นผู้น�า	 การพูดในที่สาธารณะ	 การใช้	 My	 Ro-
tary	 และคู่มือที่แจกมีประโยชน์ใช้เพื่อเรียนรู้และ
อ้างอิงได้ดี
ประทับใจท่านผู ้ใหญ่ของภาคที่อ�านวยความ
สะดวกในการสถาปนานายกสโมสรต่างๆ	 รวมกัน
ในงาน	DTA	โดยที่ท่านผู้ใหญ่ของภาคได้ให้เกียรติ
อยู ่ร่วมงานเพื่อชื่นชมและเป็นก�าลังให้นายกที่
ผ่านพ้นและนายกใหม่	 นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพ
จากเพื่อนในสโมสรและต่างสโมสรอีกด้วย

นย.ยศกร	เทพบุตร
สโมสรโรตารียะลา
จากการที่กระผมได้เข้าร่วมอบรม	 DTA	 ท�าให้
ผมได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีมากขึ้น	 โดย
เฉพาะในเรื่องของมูลนิธิฯ	 ซึ่งผมได้รับฟังการแชร์
ประสบการณ์จากท่านวิชัย	มณีวัชรเกียรติ	และใน
ห้อง	 “การฟัง-การพูดในที่สาธารณะ”	 ผมก็ได้ฝึก
พูดในต่อหน้าสาธารณะชนจริงๆ	ซึ่งความรู้เหล่านี้	
สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาตัวเองและใช้จริงใน
สโมสร	และสิ่งที่ส�าคัญอีกเรื่องคือ	การได้มิตรภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย	ท�าให้กระผมได้รู้ว่าการเป็น
โรแทเรียนมิใช่ธรรมดาเลยจริงๆ	ครับ

D.3330 RI
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นย.วิทยา	วีระกุล
สโมสรโรตารีมูลริเวอร์	
กระผมมีโอกาสได้ร่วมงาน	 DTA	 ได้รับองค์ความรู้ใน
การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร	 ในห้องนายก
และเลขา	 ท�าให้เข้าใจอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญ
ประโยชน	์ ในการด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุน	 และวิธีการส่งเสริม
การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก	 เพื่อการ
บ�าเพ็ญประโยชน	์ และเป็นการยกระดับจรรยาบรรณ	
ในธุรกิจและวิชาชีพ	การยอมรับคุณค่าในการประกอบ
อาชีพที่ยังคุณประโยชน	์ และการให	้ โรแทเรียนทุก
คนในสโมสรได้ภูมิใจในอาชีพของตน	 เพื่อการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม	 ที่ส�าคัญการเพิ่มพูนความเข้าใจ	
ไมตรีจิต	 และสันติสุข	 ระหว่างชาติ	 ด้วยมิตรสัมพันธ์	
ของสมาชิกในธุรกิจ	และวิชาชีพ	ที่มีอุดมการณ์ในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

อน.พรทิพย	์กุลพาณิชย์
สโมสรโรตารีเมืองขลุง
การประชุม	DTA	ภาค3340	“ประทับใจ”	การต้อนรับ
สุดยอดของทีมงาน	 ความรู้ที่ได้รับจากคณะวิทยากร	
กระชับฉับไว	 การสถาปนาผู้ว่าการภาค	 เอกณรงค	์
กองพันธ์	 สุดอลังการแสดงถึงความสามัคคีของชาว
โรตารี	
“สุขใจ”	ในมิตรภาพที่มีให้กันตลอดไป

นย.ภัทรวดี	อภิวรรณศร	
สโมสรโรตารีแหลมฉบัง

ได้ร่วมประชุม	 DTA	 งานนี้ทั้งสนุกและได้ความรู	้ และ
ประทับใจที่สุดก็ตอนแยกห้องเฉพาะนายกรับเลือก	
บรรยากาศในห้องสนุกมาก	 ช่วยกันท�ากิจกรรม	ท�าให้
เรานายกรับเลือกรุ่น	 112	 สนิทและเข้าใจกันมากขึ้น	
ขอบพระคุณ	อน.ดร.อิสเรศณุชิตภ์	 จันทร์ศรี	 ขอบคุณ
ท่าน	 อผภ.เกษมชัย	 นิธิวรรณากุล	 ที่ให้ทั้งความรู้และ
แนวคิดต่างๆ

อน.วิวัฒน์	โภชนพานิชย์
สโมรสรโรตารีจันทบูร
การประชุม	 DTA	 เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ทีมบริหาร
สโมสรทั้ง	 5	 เหล่า	 ได้แก่	 ประธานบริหารสโมสร,	
ประธานสมาชิกภาพ,	 ประธานบ�าเพ็ญประโยชน์,	
ประธานประชาสัมพันธ์	 และ	 ประธานมูลนิธิสโมสร	
เพ่ือเป็นการพัฒนาเสริมศักยภาพของสโมสรและ
สมาชิกเพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์	 ซึ่งปัจจุบัน
การบริหารสโมสรจะใช้เอกสารน้อยมาก	 แต่จะมาใช้	
Line,	Internet,	Facebook,	และ	Email	แทน	เราก็
จะประหยัดกระดาษ	 พนักงานสโมสร	 เป็นการสื่อสาร
ที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
	 ส�าคัญที่สุดของการอบรมในครั้งนี้	 คือ	
มิตรภาพในหมู่มวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์	
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	 การหารายได้เข้าสโมสรเพื่อท�ากิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม	 แต่ละท้องที่ชุมชน	 ความต้องการไม่
เหมือนกัน	 ในตัวเมืองหรือเมืองใหญ่ต้องการรถดับ
เพลิง	 ชนบทต้องการเครื่องกรองน�้า	 โรงเรียนที่ห่าง
ไกลต้องการหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอน	 บาง
โรงพยาบาลต้องการเครื่องมือแพทย์หรือเตียงคนไข้	
เป็นต้น	ดังนั้นหลังจากอบรมแล้วเราจะได้แนวทางเพื่อ
ไปปฏิบัติจริง	ตรงตามเจตนารมณ์ของโรตารีสากล

อน.อาภรณ์	ลิ้มธีระกุล
สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น
จากการเข้าร่วมประชุมอบรมเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร
ภาค	 3340	 ที่ผ่านมา	 ยอมรับคะว่าสโมสรโรตารี

อุดรธานี	 เจ้าภาพจัดได้ดีมากๆ	ทุกอย่างเรียบร้อยและ
สวยงาม	 ไม่อาจวิจารณ์อะไรได้มากกว่านั้น	 เพราะ
ประสบการณ์น้อย	 แต่สิ่งที่เห็นชัดเจน	 คือ	 แขกที่มา
ร่วมงานแสดงความยินดีต่อการรับต�าแหน่งผู้ว่าการ
ภาค	เอกณรงค์	กองพันธ์	นั้นมากจริงๆ	มากจากไกลๆ	
กันทั้งนั้น	 แสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และ
น�้าใจอันดีเยี่ยมของท่าน	 ซึ่งเราน่าจะน�ามาศึกษาเอา
เป็นแบบอย่าง	 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ห้องโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์	 โดยท่าน	อผภ.สมชาย	
เจียรนัยพานิชย์	 เป็นวิทยากร	ตลอดครึ่งวันในตอนเช้า
ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่รู้สึกเบื่อ	 บรรยากาศเป็นกันเอง	
ทุกคนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่วิทยากรยกขึ้นมา
น�าเสนอซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์น่าสนใจ	 ยอมรับ
ว่าท่านวิทยากรเก่งมาก	 ค�าพูดท่านนั้นสร้างแรง
บันดาลใจได้ดี	 นอกจากท่านจะเป็นครูใหญ่ของเด็กๆ	
ในโครงการห้องสมุดของท่านแล้ว	 ท่านยังเป็นครูของ
น้องๆ	โรแทเรียนตลอดไปด้วยค่ะ

นย.วนิดา	ก้องเกียรติกมล
สโมสรโรตารีนครพนม
ครั้งหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่บริหาร
สโมสร	 ได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพ	 ได้รับความรู้
จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ	์ ท�าให้ดิฉันและ
คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนมประทับ
ใจและจะน�าความรู้ท่ีได้รับนี้มาบริหารสโมสรให้บรรลุ
ประสิทธิผลอย่างจริงจัง	 เพื่อสมกับ	 “โรตารี เกื้อกูล
เพื่อนมนุษย์”	ขอขอบพระคุณทุกๆ	สิ่งที่ได้รับจากการ
ประชุมครั้งนี้

รทร.จิตติมา	กฤษดาธิการ
สโมสรโรตารีศรีราชา
เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงาน	 DTA	 ได้รับความรู้สึก
อบอุ่นท่ามกลางสโมสรและมวลมิตรท่ีไม่เคยรู้จักมา
ก่อน	 ไม่แปลกใจเลยที่โรตารีเป็นสังคมครอบครัวที่
อบอุ่น	แน่นเฟ้น	ประทับใจมากค่ะ

D.3340 RI โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร
สร.อี-คลับ 3340

Our Voice
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นย.ปราณี	จีรพรชัย
สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�้าไท 
การอบรม	DTA	เป็นการให้ความรู้แก่กรรมการบริหาร
สโมสร	ท�าให้รู้	 เข้าใจในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่มีข้อก�าหนดในธรรมนูญและข้อบังคับ
สโมสรมากมาย	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโรตารีสากล	
นโยบายของประธานโรตารีสากลและของผู้ว่าการภาค	
โดยการจัดการสโมสรด�าเนินในทุกด้านด้วยดี	 เตรียม
เนื้อหาวิชาการให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	
แก้ไขตามมติของสภานิติบัญญัติ	 ประธานฝึกอบรม
และคณะให้ก�าลังใจ	เอื้อเฟื้อ	ให้เกิดประสิทธิภาพและ
พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห	์ เอื้อเฟื้อ	ความสามารถ	
ความเข้าใจให้กับนายกใหม่ทุกคน

นย.ปิยบุตร	ธรรมขันต์	
สโมสรโรตารีสาทร 
งานอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตา รี
ภาค3350	 ที่จัดขึ้นนั้น	 ผมมีความประทับใจกับการ
จัดงานในคร้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาที่จัดการ
อบรม	บรรยากาศในการให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม	และ
ความสนุก	 ตื่นเต้นในงานฉลองภาคกลางคืน	 ในฐานะ
นายกรับเลือก	 ที่อาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับงานการบริหารสโมสรโรตารีไม่มากนัก	 ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	 มิติที่ทางโรตารี
สากล	 พยายามจะพัฒนาให้องค์กรของเรามีความทัน
สมัย	 และน่าสนใจส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วม
อุดมการณ์บ�าเพ็ญประโยชน์เหนือตน	 การอบรมครั้ง
นี้ท�าให้ผมมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาก	 และจากการ
สอบถามคณะกรรมการที่มาร่วมอบรม	 ก็ได้รับค�าตอบ
ที่คล้ายกันว่า	 ได้รับความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การที่จะน�าไปปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่านเช่นเดียวกัน
ภาคกลางคืนการฉลองผู้ว่าการภาคคนใหม่	 ผวภ.เจ
สัน	ลิม	ผมในฐานะหนึ่งใน	112	All	star	team	ต้อง
ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่ได้จัดคิวให้พวกเรา
ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับท่านเจสัน	 โดย
การได้ร่วมอยู่ในขบวนเรือเปิดตัวผู้ว่าฯ	 การเปิดตัว
ยิ่งใหญ่อลังการสมกับท่านผู้ว่าคนใหม่จริงๆ	 การจัด
งานในครั้งนี	้ ผมเชื่อว่าจะต้องมีการเตรียมตัวการซัก
ซ้อมอย่างมากมายหลายรอบ	 ผลงานที่ออกมาถึงได้

ดีและประสบความส�าเร็จเช่นนี้	 ต้องขอขอบคุณทีม
งานผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิอันประกอบไปด้วยท่าน
อดีตผู้ว่าการภาค	 อดีตนายก	 และโรแทเรียนที่เสีย
สละเวลามาอบรมให้ความรู้กับพวกเรา	 ขอขอบคุณ
คณะกรรมการผู้จัดงานฉลองฯ	 ภาคกลางคืนทุกคน
ที่เนรมิตเวทีและบรรยากาศที่สนุกสนาน	 และเต็มไป
ด้วยมิตรภาพเช่นนี้	ขอขอบคุณและชมเชยจากใจครับ

นย.ณัฐกานต	์สถิตย์พร
สโมสรโรตารีสวนหลวง	
งาน	 DTA	 ปี	 2016-17	 เป็นอีกงานที่แสดงถึงความ
ร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสโมสรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท�างานร่วมกัน	 ปีนี้นับเป็นมิติใหม่
ของการบริหารงานซึ่งต่างไปจากหลายปีที่ผ่านมา	 ทั้ง
การประกาศ	 ข้อก�าหนดในการรับสมาชิกใหม่	 การ
ประชุมที่ปรับเป็นอย่างน้อย	 2	 ครั้ง/เดือน	 การท�า
โครงการ	 รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้สาธารณชน
รับรู้กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารีมากขึ้น
ส่วนที่น่าประทับใจของปีนี้คือ	 การได้ขึ้นไปประกาศ
เป้าหมายของสโมสรซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายร่วม
กันของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	 ที่สัมผัสได้ถึงการ
สนับสนุนอันเปี่ยมด้วยพลัง	 และความอุ่นใจที่ส่งให้
ดิฉันเป็นตัวแทนของสโมสรโรตารีสวนหลวง	 ขึ้นไป
ประกาศอย่างภาคภูมิใจ	 ท่ามกลางสายตาและการฟัง
ของผู้น�าในสโมสรทุกท่าน	 คือที่ที่อนุญาตให้ความเป็น
ไปได้ในการเป็นผู้น�าของดิฉันเกิดขึ้น	 และจะคงอยู่ต่อ
ไประหว่าง	1	ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง

นยล.อรวรรณ	พรสกุลไพศาล
สโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุร	ี
เป็นโอกาสอันดี	 ที่ได้เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการ
บริหารในครั้งนี	้ ท�าให้ดิฉันสามารถเข้าใจในบทบาท	
หน้าที่ในการท�างานตามแนวทางของภาค	 เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในฐานะผู้น�าสโมสรตนเองและร่วมมือกับ
ต่างสโมสร	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 การเข้าร่วม
กิจกรรมนี	้ ดิฉันได้ประสบการณ์ในอีกมุมหนึ่ง	 ได้
พบปะเพื่อนผู้มีจิตอาสา	 ร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้
กับชุมชนและผู้ด้อยโอกาส	 ร่วมกิจกรรมบันเทิงที่
สนุกสนาน	 และในโอกาสนี้ครอบครัวของดิฉันยังได้

รับเกียรติสูงสุด	 จากคณะกรรมเพลงประจ�าปีของ
ภาค	โดยได้ให้ลูก	ๆ	ของดิฉันมีส่วนร่วมในการขับร้อง	
และบันทึกเสียงเพลงประจ�าปี	 ลงแผ่นซีดีเพื่อใช้ใน
กิจกรรมตลอดปีในปีนี้	 ท�าให้รู้สึกว่าเราเป็นโรตารีกัน
ทั้งครอบครัวค่ะ	ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

นยล.สุภาภรณ	์เทพพรรธนะ 
สโมสรโรตารีหนองแขม	
ข้าพเจ้าประทับใจในการจัดอบรม	 ที่คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาคฯ	 ได้พยายามคัดสรรพิธีกรที่มีความรู้	
ความสามารถ	 มาให้ข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับโรตารี	 ทั้งนี้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อก�าหนดใน
ธรรมนูญ	 และข้อบังคับสโมสร	 การมีกฎระเบียบ	 ข้อ
บังคับ	 เป็นจ�านวนมากเนื่องจากองค์กรโรตารีได้ก่อตั้ง
มาแล้วถึง	111	ปี	เพื่อให้องค์กรโรตารี	อยู่ยั่งยืนตลอด
ไป	 และเพื่อปรับให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง	 การ
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีไม่สามารถเรียนรู้หมด
จากการอบรมเพียง	 1	 วัน	 ดังนั้นผู้ที่เพิ่งเข้ามาท�างาน
จิตอาสา	 ในองค์กรโรตารีจึงต้องขวนขวายหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	เช่น	จาก	Website	หรือหนังสือ
คู่มือต่างๆ	 และเรียนรู้จากผู้ที่ประสบการณ์มาก่อน	
การเรียนรู้ต่างๆ	 ไม่มีที่สิ้นสุด	 ตราบใดที่เรายังเป็นจิต
อาสา	 ในการเป็นผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน	 และ
สังคม	ดังค�าขวัญว่า	“โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

นย.วรเดช	ปัญจรงคะ
สโมสรโรตารีสุขุมวิท 
หลายคนมักผู้พูด	 ไปอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรของโรตารี
ก็เหมือนเดิมเรื่องเดิม	บางคนลงทะเบียนแต่ไม่เข้าห้อง
อบรมไปชอปปิ้งแทน	 แต่สิ่งปรากฏชัดในการอบรม
ในครั้งที่ผ่านมาคือเห็นความใส่ใจในรายละเอียดของ
โรตารีสากลที่ถ่ายทอดมายังคณะกรรมการจัดงานที่
ต้องการสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่มีการปรับปรุงเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน	เช่นข้อก�าหนดหลายส่วนให้สอดคล้องตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสโมสร	 เอาคุณลักษณะของ
สโมสรนั้นๆ	 เป็นที่ตั้ง	 การปรับปรุงวิธีการเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือให้การท�าดีให้โลกใบนี้ซึ่งจะมีกระทบใน
ทางที่ดีกับชุมชนมากขึ้น	 อยากจะบอกว่าเสียดายแทน
ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม	ดังนั้นครั้งหน้าอย่าพลาดนะครับ
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นย.รัศนี	นามวงค์
สโมสรโรตารีฝาง
ก่อนมามีความกังวลว่าเราจะท�าหน้าที่นายกสโมสร
ได้ดีพอหรือท้ังน้ีเป็นงานใหม่บางอย่างไม่กระจ่างชัด
ส�าหรับเราแต่เมื่อเข้าอบรมคณะวิทยากรให้ความ
รู้	 ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี	 My	 Rotary	 ที่ท�ามา
แล้วมีปัญหาได้รับการแก้ไขจนมั่นใจว่าท�าได้	 การก่อ
ตั้งสโมสรของเยาวชนก็ได้รับค�าแนะน�าอย่างดี	 ขอ
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ท�าให้งานนี้ส�าเร็จ	 ด้วย
บรรยากาศอบอุ่นด้วยไมตรีจิต	 อาหาร	 ที่พัก	 ความรู้
ความเป็นผู้น�าที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง	 เห็นความเสีย
สละของทุกท่านทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่ออยากให้
โลกเรานี้น่าอยู่เกื้อกูลกัน	 มีมิตรภาพความจริงใจ	 รัก
โรตารีจัง

อน.ชญากานต	์พิทตระพันธ์
สโมสรโรตารีพุทธชินราช	จ.พิษณุโลก
	 ในการเข้าร่วม	 DTA	 ในครั้งนี้	 จัดงานได้
ดีมากค่ะ	 ได้รับความรู้จากบรรยายท่านใหม่ๆ	 หลาก
หลายแง่คิดมีความประทับทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมอบรม	
บรรยากาศงานเลี้ยงกลางคืนจัดได ้อย ่างกระชับ
มิตรภาพอบอุ่น	 การเข้าร่วมอบรมนอกจากความรู้ที่
ได้เพื่อกลับไปปรับปรุงสมาชิกและสโมสรให้มีความ
มั่นคงยิ่งขึ้นยังได้รู้จักสมาชิกต่างสโมสร	 นายกใหม่	 ได้
แลกเปลี่ยนทัศนคต	ิ ความรู้	 ความสามารถเพื่อระดม
สมอง	 และท�าให้ภาค	 3360	 ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง	
และสะดวกราบรื่น	 การอบรมในครั้งนี้ได้ท�าให้รู้จัก
ผู้น�าใหม่ของภาคและแสดงความยินดีกับผู้น�าภาคเพื่อ
ให้นายกในปีบริหาร	 2559-2560	 น�าไปปฏิบัติและ
ท�าให้ก้าวไปในเป้าหมายเดียวกัน	การเข้าร่วม	DTA	กี่
ครั้ง	ทุกครั้งมีความสุข	อบอุ่นมีมิตรภาพทุกครั้ง	เพราะ

เราคือ	 บ้านโรตารีที่มีแต่มิตรภาพ	 มีแต่ความสุข	 และ
เรามีสายเลือดสายเดียวกัน	คือ	“เลือดสีโรตารี”

นยก.ชัยณัฐ	สิทธิมล
สโมสรโรตารีเชียงดาว
	 ในความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วได้เพื่อนและ
คู่มิตรต่างสโมสร	 พัฒนาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้และไม่
เข้าใจให้ทราบข้อมูลในการท�ากิจกรรมทั้ง	 GG,DG,LG	
ให้ถูกต้องรวมทั้งทราบถึงธรรมนูญโรตาร	ี กฎข้อบังคับ
ต่างๆที่ปรับเปลี่ยน	 สมาชิกในสโมสรได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกันในทีมบริหารทั้งนี้การประชุม	 DTA	 ในครั้ง
นี้เป็นการท�าความเข้าใจร่วมกันในการท�างานและ
ทิศทางของสโมสรในปีบริหารหน้าที่จะมาถึงและ
ขอขอบพระคุณทีคณะผู้จัดงานและ	 SAA	 จัดงานได้
สมบูรณ์	และที่มิตร่วมอยู่เหนือตน

รทร.สงวน	ซ้อนกลิ่นสกุล
สโมสรโรตารีเชียงของ
	 ผมในฐานะเป็นตัวแทนของ	สร.	เชียงของ	
ซึ่งเป็น	 สร.	 น้องใหม่อายุครบ	 1	 ปี	 และได้เข้ามาร่วม
กิจกรรม	DTA	มาแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที	่2	ความรู้สึก
ที่ได้มาเป็นโรแทเรียนและเข้าอบรม	 DTA	 ท�าให้ผม
เห็นถึงการท�างานขององค์กรที่เป็นสากลมีการ	 เตรียม
ตัว	 ที่จะสอนให้สร้างคนให้เกิดเป็นสภาวะผู้น�าในการ
ท�าประโยชน์ให้เกิดกับสังคมท้องถิ่น	 การบริการผู้
อื่นอยู่เหนือตนเอง	 เป็นการอบรม	 นยล.	 ผชภ.	 คณะ
กรรมการ	 5	 ฝ่ายของสโมสร	 มีวาระการท�างาน	 1	
ปี	 สร้างผู้น�า	 บุคลิกภาพ	 การพูดในที่สาธารณะใน
กิจกรรมต่างๆ	อบรม	2	ครั้งของผมอาจไม่เข้าใจโรตารี	
ได้ลึกซึ้งพอและมีความตั้งใจจะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้
อย่างต่อเนื่องทุกๆ	 ป	ี เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและจะ

น�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช�านาญและตั้งมั่นที่จะท�า
ประโยชน์กับท้องถิ่น	 และ	 RL	 อย่างมีความสุขตลอด
ไป	

อน.ศิริลักษณ	์ไชยวงศ์
สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่
	 ดีใจที่ได้เข้าร่วมการประชุม	 DTA	 ที่
จังหวัดล�าปางในครั้งนี้เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ	 ที่เกิด
จากผลการประชุมสภานิติบัญญัติที่ผ่านมา	 ได้รับรู้ถึง
การท�างานของโรตารีสากลว่า	 การท�างานทุกอย่าง
ต้องผ่านมติเห็นชอบของบอร์ดไม่ใช่เป็นการตัดสินใจ
ของประธานโรตารีสากลเพียงคนเดียว	 และเข้าใจถึง
เหตุผลของการขึ้นค่าบ�ารุงโรตารีสากลอีก	4	USD	การ
จัดการประชุมจัดได้ดีกระชับเหมาะสมกับเนื้อหา	
	 ส่วนงานสถาปนาผู ้ว ่าการภาคในตอน
เย็น	จัดได้ดีมาก	มีอาหารหลากหลาย	บรรยากาศเป็น
กันเอง	 มีมิตรภาพดีเยี่ยม	 ผู้ร่วมงานทุกท่านมีความ
สนุกสนาน	ระยะเวลาของการจัดงานเหมาะสมดีค่ะ

นยล.รัชดาภรณ	์ก�าเนิด
สโมสรโรตารีศรีสัชนาลัย
การมาอบรมในครั้งนี้	สิ่งที่ได้รับ	 	
1.ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สโมสร
2.ได้พบปะพูดคุยกับต่างสโมสร	ได้มิตรเพิ่ม
3.ได้รับความสนุกสนานในคืนงานสังสรรค์
4.ได้แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางในการบริหาร
สโมสรจากเจ้าหน้าที่และเพื่อนต่างสโมสร
5.เกิดจากแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรมต่อไป
ในสโมสรของตนเอง

โดย อน.อน.ณรัทฐา สีน�้าเงิน
สร.แพร่

Our Voice
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ก�าหนดการประชุม	ภาค	3330
เสาร์ที่	30	กรกฎาคม	2559	เวลา	8.00-17.00	น.	/	การอบรมเจ้าหน้าสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์
แรคท์	ณ	โรงแรมธรรมรินทร์ธนา	อ.	เมือง	จ.ตรัง
เสาร์ที่	20	สิงหาคม	2559		/	District	Rotary	Foundation	Seminar	and	Club	Trainer	seminar	
ณ	โรงแรมเมธาวลัย	จ.เพชรบุรี

“โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ช่วยน้องไปเรียน”
	 เมื่อวันที	่13	กรกฎาคม	2559	สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์		จัดโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่น้องๆ	ที่ยากไร้ในโรงเรียนชนบท	จ�านวนนักเรียนทั้งโรงเรียนมี	36	คน	มีอาจารย์	2	ท่านเป็นทั้งครู
และนักการภารโรง	โดยมอบทุนการศึกษา	36	ทุน	เพื่อน�าไปจัดหาอุปกรณ์	และชุดนักเรียนเอง	พร้อม
ทั้งมอบจักรยานแก	่โรงเรียน	10	คัน	เพื่อให้เด็กที่อยู่ไกลยืมไปใช้	เมื่อเรียนจบ	ก็คืน	เพื่อให้รุ่นน้องๆ	ยืม
ต่อไป	พร้อมกันนี้	ได้จัดอาหารกลางวันเลี้ยง	ที่	ร.ร.บ้านยุบพริก		ต.บ่อนอก	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์
“โครงการสุขอนามัยของแม่และเด็ก”
	 สโมสรโรตารีส�าโรงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัด	 กิจกรมให้ความรู้และบริการแก่แม่
และเด็กในพื้นที	่ณ	สถานีอนามัย	ต.ส�าโรงเหนือ	จ.สมุทรปราการ	
“โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน”
	 สโมสรโรตารีจังซีลอน	สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต	และสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท	์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ตจัดอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต	 วันที่	 1-29	 กรกฎาคม	
2559

“รวมน�า้ใจให้ความรัก”	(วันคล้ายวันเกิดโรตารีสากล)
	 วันที่	 23	กุมภาพันธ์	 ของทุกปีเป็น	“รวมน�้าใจให้ความรัก” (วัน
คล้ายวันเกิดโรตารีสากล)...เราจะร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม..ป	ี
2559	 นี้สโมสรโรตารี	 E-Club	 ภาค3340	 ร่วมแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้
ที่จ�าเป็นและเลี้ยงอาหารให้ผู้อาวุโสยากไร	้ ณ	 บ้านพักคนชราหนองคล้า	
จ.จันทบุรี

“โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง”
	 วันที่	 26	 พฤษภาคม	 2559	 สโมสรโรตารีบัวใหญ่	 ส่งมอบห้อง
สมุดตาม	 ให้แก่เทศบาลเมืองบัวใหญ	่ พื้นที่สวนสุขภาพเมืองด่านนอก	
จ.นครราชสีมา

“โครงการเครื่องกรองน�้า”
	 สโมสรโรตารีเมืองเลย	 และสโมสรโรตารีอีสเทิร์นซีบอร์ด	 มอบ
เครื่องกรองน�้าให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่	 จ�านวน	 1	 เครื่องและมอบ
เครื่องกรองน�้าอีก	35	 เครื่องให้กับชาวบ้านในพื้นที	่บ้านห้วยไผ	่ เมื่อวัน
ที่	19	พฤษภาคม	2559



“โครงการ	ปั่น..ปันน�้าใจเพื่อชุมชน”	
สโมสรโรตารีหนองแขม	
ได้ร่วมกับชุมชน	จัดหาทุนเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์	
โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน	 ในวันอาทิตย์ที่	 5	มิ.ย.2559	
ที่	มหาวิทยาลัยมหิดล		ศาลายา	จ.นครปฐม
รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้	 สโมสรโรตารีหนองแขม	 ได้
จัดสรร	ออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้
1.	 ซื้อเครื่องฟอกไต	มอบให้โรงพยาบาล	หลวงพ่อทวีศักดิ์	 ชุ
ตินธโรอุทิศ	 และใช้ในการอบรมประชาชน	 และผู้ป่วยโรคไต
ให้รู้จักวิธีป้องกันและรักษาโรค			
2.	 จัดซ้ือเครื่องกรองน�้าดื่มบริสุทธิ์ส�าหรับโรงเรียนในชนบทที่
มีคุณภาพน�้าต�่า
3.	จัดท�าโครงการฝึกอาชีพให้ชุมชน	
4.	จัดซื้อรถเข็นส�าหรับผู้ด้อยโอกาส	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 “โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดแพร่”	
	 ตัวแทนสโมสรโรตารีแพร่	 เวียงโกศัย	 และสอง	 เข้าร่วมประชุมกับเหล่ากาชาดและหน่วยงาน
ต่างๆ	เพื่อเตรียมงาน	ซึ่งเป็นความร่วมมือ	ระหว่างสโมสรโรตารีธนบุรี	สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ	์สโมสร
โรตารีทั้ง	3	สโมสรในจังหวัดแพร่	และหน่วยงานต่างๆ	 ในจังหวัดแพร่	 เพื่อบริการด้านทันตกรรมและ
สุขภาพให้กับประชาชนในเขตอ�าเภอร้องกวาง	สอง	และหนองม่วงไข่	รวมประมาณ	2,000	คน	(ตลอด
โครงการ)	โดยแบ่งเป็นหน่วยย่อย	3	ครั้ง	ในเดือน	ก.ค.	-	ส.ค.	และหน่วยใหญ่	1ครั้ง	ในวันที	่10	ก.ย.	
59	โดยหน่วยแรกจะจัดในวันที่	27	มิ.ย.59	นี้
  
	 “โครงการ	Global	Grant	เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจก”	
	 น�าโดยสโมสรโรตารีแม่จัน	 มูลค่าของโครงการ	 1.6	 ล้านบาท	 เปิดการคัดกรองที่เทศบาล	
ต.แม่จัน	มีผู้เขารับการตรวจ	139	ราย	51	ราย	เป็นตาต้อกระจก	(สร.แม่สาย	ได้น�าพาผู้มาคัดกรอง	35	
ราย)	เราจะเปิดการคัดกรองที่เทศบาล	ต.จันจว่า	วันที่	5	ก.ค.	ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดวันที่	10	ก.ค.	ณ	
โรงพยาบาลแม่ลาว
 
	 “โครงการปลูกต้นไม้”
	 สโมสรโรตารีเชียงดาว	 จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ณ	บ้านแม่ก๊ะ	หมู่	8	อ�าเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่
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โดย กองบรรณาธิการ

	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย	มีวาระ	2	ป	ีเช่น
เดียวกับกรรมการบริหารศูนย์ฯ	 อีก	 26	 คน	 เราได้พูดคุยกับ	
อผภ.ชาญ	จรรโลงเศวตกุล	ประธานคนใหม่ที่เพิ่งมารับหน้าที	่
และ	 อผภ.วิชัย	 มณีวัชรเกียรติ	 ที่เพิ่งจะละเก้าอี้ประธานไป
หมาด	ๆ

 RTM: ศูนย์โรตารีฯ ก่อตั้งมาได้ 20 กว่าปีแล้ว แต่
ยังมีโรแทเรียนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับศูนย์ฯ ยังไม่เคยใช้บริการ 
ขอให้ช่วยเล่าว่าศูนย์ฯ ท�าอะไรบ้าง ช่วยสนับสนุนโรแทเรียน
ได้อย่างไรบ้าง
	 อผภ.วิชัย:	หน้าที่หลักของเรา	คือ	ให้การสนับสนุน
โรแทเรียนในทุก	 ๆ	 เรื่องที่ร้องขอมา	 ทุกเรื่องที่เราสามารถ
ท�าให้ได้	และประสานงานให้ได้	เราเป็นตัวเชื่อม	ระหว่างโรแท
เรียนไทย	 กับโรตารีสากล	 กับโรแทเรียนต่างประเทศ	 แต่โดย
ภาพรวมเราสนับสนุนตามที่ขอมาทุกเรื่อง	 โดยเฉพาะผู้ที่ก�าลัง
ก้าวเข้ามาหรือท�าหน้าที่ในระดับภาค	 เช่น	 ผู้ว่าการภาค	 นอก
เหนือไปจากการแปลเอกสาร	 คู่มือต่าง	 ๆ	 เป็นภาษาไทยซึ่ง
เป็นหน้าที่หลักของเราอยู่แล้ว

 RTM: เรื่องที่ร้องขอส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร
	 อผภ.วิชัย:	 ส่วนใหญ่จะขอให้ช่วยในสิ่งที่เขาไม่
สามารถท�าได	้ เช่น	 วันนี้โรตารีสากลเปิดใช้	 My	 Rotary,	
Rotary	 Club	 Central	 เนื่องจากเป็นภาคภาษาอังกฤษ	 จึง
ค่อนข้างประสบปัญหา	 นั่นคือสิ่งที่เราได้รับการร้องขอให้ช่วย
เหลือ	 บ้างครั้งมีปัญหาการใช้งานระบบหรือต้องการเอกสาร
สักฉบับหนึ่ง	 แต่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหน	 สิ่งที่เขานึกได้ก็คือ
ศูนย์โรตารีฯ
	 เรื่องการท�างานในระบบออนไลน์ทางโรตารีสากล

เน้นมากขึ้น	 ท�าให้เราได้รับค�าขอให้ช่วยมากขึ้น	 ซึ่งก็เป็นข้อดี
อย่างหนึ่งคือ	 เป็นการสร้างความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับสมาชิกไปในตัวด้วย

 RTM: ในปีที่ผ่านมามีทั้งโรแทเรียน เข้ามาขอค�า
แนะน�า เรื่อง My Rotary ที่ศูนย์โรตารีฯ และทางศูนย์ฯ ออก
ไปช่วยในการประชุมต่างๆ ในปีหน้า อผภ.ชาญมีแนวนโยบาย
อย่างไรบ้าง
	 อผภ.ชาญ:	 ต�าแหน่งบริหารในสโมสรเปลี่ยนแปลง
ตลอด	 ความต่อเนื่องและความช�านาญงานก็ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย	 การที่เราเข้าไปช่วยสอนเสริม	 สอนซ�า้นี้ก็เป็นเรื่อง
จ�าเป็น	 ประกอบกับโรตารีสากลท�างานเป็นเปเปอร์เลส	 และ
มีแนวคิดใหม	่ ๆ	 เร็วมาก	 เป็นไปไม่ได้ที่ทุกสโมสรจะตามได้
ทัน	 ศูนย์ฯ	 เองซึ่งอยู่ตรงกลางมีกลุ่มบุคคลที่มีความรู	้ ความ
เชี่ยวชาญ	มีความพร้อมที่จะออกไปช่วยให้ค�าแนะน�าได้

 RTM: ศูนย์โรตารีฯ บริการสมาชิกโรตารีทั้ง 4 ภาค 
มานานนับ 20 ปี คงจะมีงานเบื้องหลังที่ท�าแต่ไม่ค่อยมีใคร
ทราบ
	 อผภ.วิชัย:	 ตัวผมเองมักจะน�าเสนอเรื่องการท�างาน
เชิงลึก	 อย่างเรื่องของการเข้าไปช่วยสนับสนุนการท�างานของ
ระดับภาค	และแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็น	ที่ผมมักจะคุยกับสมาชิก
ตอนที่น�าเสนอเรื่องของขึ้นค่าบ�ารุงศูนย์โรตารีฯ	 ว่า	 “คุณรู้
หรือไม่ว่า	 นิตยสารโรตารีของเราต้องแจกจ่ายออกไป	 8	 พัน
กว่าเล่ม	 ใครเป็นคนด�าเนินการพิมพ์ชื่อ	 ใส่ซอง	 ส่งไปรษณีย์	
สิ่งเหล่านี้เดิมทีท�าจากข้างนอก	 แต่ตอนนี้ด�าเนินการอยู่ที่ศูนย์
โรตารีฯ”	คนที่ไม่เคยเดินเข้ามาในศูนย์โรตารีฯ	ก็จะไม่เคยเห็น
การท�างานของเจ้าหน้าที่โดยตรง	 แม้แต่การไปช่วยเหลือการ

รู้จักศูนย์โรตารีในประเทศไทย ผ่าน 2 ประธานฯ
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อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ & อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล



ประชุม	 บางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยจัดของใส่ถุงส�าหรับแจก	
ช่วยติดตั้งอุปกรณ์การประชุมพวกโน๊ตบุ๊ค	เครื่องแอลซีดี	หรือ
แม้แต่จัดโต๊ะประชุม	 นี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่สมาชิกไม่เคย
เห็น	จะเห็นแต่ว่าศูนย์ฯ	มานะ	มาแสดงเอกสารนะ	แค่นั้นเอง	
แต่จริง	ๆ	แล้วการเดินเอกสารระหว่างห้องประชุม	การเข้าไป
สนับสนุนในห้องประชุมย่อยต่าง	ๆ	เราจะเข้าไปช่วยสนับสนุน
ทุกที่ที่มีช่องว่างเหมือนเป็นน๊อตตัวเล็ก	 ๆ	 ของเครื่องจักรที่
มองไม่เห็น	 ผมว่าน้อยคนนักที่จะรู	้ ถ้าไม่ได้เข้ามารับสัมผัส
โดยตรง	ในอนาคตคงต้องเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้คนรู้มากขึ้น	
	 อผภ.ชาญ:	 สิ่งที	่ อผภ.วิชัย	 พูดมาตรงประเด็นมาก
ในความคิดของผม	 จากที่สังเกตห่าง	 ๆ	 ก่อนมารับต�าแหน่งนี้	
ผมจะต้องสานต่อ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการโรตารี
ในประเทศไทยต่อไป	

 RTM: การประชุม DC ที่ผ่านมาได้อนุมัติให้ขึ้นค่า
บ�ารุงศูนย์ฯ เป็น 510 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

เสนอมา ศูนย์ฯ จะมีนโยบายหรือการปรับปรุงใหม่ ๆ อะไร
บ้าง
	 อผภ.วิชัย:	เบื้องต้นต้องคุยก่อนว่าการที่มีการขอขึ้น
ค่าบ�ารุงศูนย์ฯ	อีก	 150	บาท	นั้น	มาจากการประเมินรายรับ
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอีก	 5-10	 ปีข้างหน้า	 เงินที่เราเรียกเก็บ
จากค่าบ�ารุงสมาชิกนั้นไม่เพียงพอ	 และไม่รองรับกับเศรษฐกิจ	
การได้รับอนุมัติท�าให้เราต้องกลับมามองว่า	 การท�างานของ
เจ้าหน้าที่ภายใต้การก�ากับดูแลของกรรมการ	 ต้องเป็นไปใน
เชิงรุกให้มากกว่านี	้ โดยเฉพาะในภาคสนาม	 การท�างานที่จะ
ต้องตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 เราต้องปรับ
ขบวนเจ้าหน้าที่ใหม่	ให้สอดรับกับเรื่องนี้	
	 เราเริ่มปรับในส่วนของอุปกรณ์บางอย่างแล้ว	 และ
ต่อไปเราต้องมองว่าจะพัฒนาคนของเราอย่างไร	การให้ความรู้
แก่บุคลากรของเราเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	 เราต้องท�างานเชิงรุก	
ท�าอย่างไรให้สมาชิกรู้เรื่องโรตารีมากที่สุด	นี่คือแนวคิดของผม	
	 อผภ.ชาญ:	 ผมเคยคิดว่าจะเอาอะไรมาวัดผลการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่	 ก่อนหน้านี้ไม่มีศูนย์โรตารีฯ	 เราก็ไม่ได้
งมเข็มซะทีเดียว	 โรตารีสากล	 มีฝ่ายสนับสนุนงานของเรา	 ซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังมีอยู่	ถ้าเราเอาตัวนั้นมาจับกับกิจกรรมที่ศูนย์โรตา
รีฯ	ท�า	เราไม่ด้อยกว่าเขาเลย	
	 อผภ.วิชัย:	 ศูนย์โรตารีฯ	 เปรียบเหมือน	 Club	 &	
District	Support	แต่พูดภาษาไทยเท่านั้นเอง
	 อผภ.ชาญ:	 ซึ่งก็จะท�าให้โรแทเรียน	 ไม่ต้องแปลง
ภาษาอะไรมากใช้ศูนย์โรตารีฯ	 จะสามารถท�าให้เป็นความคิด
อันหนึ่งอันเดียวกัน	 ของโรแทเรียนทั่วโลกได้ใกล้เคียงที่สุด	 ซึ่ง
ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
	 อผภ.วิชัย:	 สิ่งที่ผมสังเกตอยู่ข้อหนึ่ง	 เนื่องจาก
มีสโมสรโรตารีอยู่ทั่วประเทศไทย	 มีสมาชิกหลากหลาย	 มี

สมาชิกกลุ่มหนึ่ง	 มีแนวคิดท�าเองได้ทุกอย่าง	 แต่เราลืมมองไป
ว่าอีก	80	%	ที่อยู่รอบนอก	เขาท�าไม่ได้หรือท�าได้ไม่เต็มที่	หรือ
ขาดประสบการณ์อะไรต่าง	 ๆ	 ผมว่างานหนักคือ	 โรแทเรียนที่
อยู่รอบนอกเหล่านั้น	 ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างท้าทาย	 ทั้งนี้
ทั้งนั้น	 ต้องมาสัมผัสจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เราท�าอะไร	 แล้วจะเดิน
หน้าอย่างไรต่างหาก
	 อผภ.ชาญ:	 สิ่งที่อยากจะเสริมคือ	 อยากจะเชิญ
โรแทเรียนที่อยู่ไกล	 ๆ	 มาแวะเยี่ยมชมศูนย์โรตารีฯ	 มาให้เรา
เลี้ยงกาแฟ	 ให้มาสัมผัส	 มารับรู้ว่าเราท�างานกันอย่างไร	 แล้ว
เขาควรจะใช้ช่องทางไหน	ติดต่ออย่างไรเมื่อต้องการความช่วย
เหลือ	
	 อผภ.วิชัย:	จริงๆ	อยากให้มีแขกมาเยี่ยม	อย่างน้อย
มีสมาชิกในประเทศไทยมาเยี่ยมศูนย์โรตารีฯ	 เพราะผมถือว่า
สมาชิกทั่วประเทศไทยร่วมกันสร้าง	 เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็
คือ	ส่วนหนึ่งของสโมสรโรตารีแล้ว	ฉะนั้นทุกคนควรเข้ามาดูใน
สิ่งที่เขาร่วมลงทุนมากกว่า

 RTM: 2 ปีที่ผ่านมากับหน้าที่ประธานศูนย์โรตารีฯ 
เป็นอย่างไรบ้าง 
	 อผภ.วิชัย:	 ผมเป็นอยากประธานต่อ	 แต่เขาไม่ให้
เป็น	ชอบมากกับการได้อยู่ที่นี่	เพราะผมว่ามันเป็นเหมือนการ
ท�างานกับครอบครัว	 อบอุ่น	 ทุกคนท�างานด้วยใจ	 ถ้าเป็นไป
ได้	 ถ้ามีโอกาสเป็นประธานได้อีกก็จะเป็น	 แต่มันก็เป็นไปตาม
วาระ	
	 สุดท้ายอยากจะบอกว่า	 คณะกรรมการบริหาร
เป็นเพียง	 ผู้ก�ากับดูแลนโยบาย	 เป็นผู้ที่คอยให้ก�าลังใจคอย
สนับสนุนเจ้าหน้าที	่ คนที่ท�างานจริง	 ๆ	 จะเป็นเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด	การที่เราเข้ามาที่ศูนย์ฯ	บ่อย	ๆ	ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที	่
ผมว่าก็เป็นการเพิ่มก�าลังใจอย่างหนึ่ง	 โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือน
กัน	

 RTM: ถ้าท่านอยู่ในลิฟท์แล้วมีคนถามว่าศูนย์โรตา
รีฯ คืออะไร ท่านจะให้นิยามสั้นๆ ว่าอย่างไร
	 อผภ.ชาญ:	ศูนย์โรตารีฯ	คือการเข้าใจถึงองค์กรของ
โรตารี	 ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในภาคภาษาไทย	 โดยไม่ต้อง
ไปเรียนรู้กับโรตารีโดยตรง
	 อผภ.วิชัย:	ศูนย์โรตารีฯ	คือทรัพยากรที่โรแทเรียนมี
อยู่	ที่จะใช้มันได้

	 ขอบคุณท่าน	 อผภ.ชาญ	 และ	 อผภ.วิชัย	 วันนี้ภาพ
ของศูนย์โรตารีฯ	 ในสายตาของท่านคงจะชัดเจนขึ้น	 มิใช่เพียง
โรแทเรียนเท่านั้นที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 ตามการเปลี่ยนแปลง
ของโรตารี	 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 เองก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันกับท่าน
หรือให้มากกว่า	เพื่อบริการที่ดีขึ้น	ฉับไว	ทันใจยิ่งขึ้น	ต้องลอง
มาสัมผัสเองจึงจะรู้ว่า	 มีทรัพยากรโรตารีภาคภาษาไทยไว้ให้
บริการ	อยู่ที่ท่านจะเลือกใช้อย่างไร.

Our Centre



  

ประธาน
ลุกตวศเงลโรรจ ญาช.ภผอ

รองประธาน
จิกหาสตุยช ศงพุส.ภผอ

รองประธาน
ฐษรศเวูภ รตัวุนอ.ภผอ

รองประธาน
งสแญุบ ยัชรพ.พน.ภผอ

กรรมการแปล

ตนาสะรีธ พภมส.ภผอ

ดุมสงอห

นัววับ นตัรุส.ภผอ

ธนัพมัสาชะรป

ณรรวาภน ษกัรุนอ.ภผอ

นิงเราก

ิตรยีกเรชัวีณม ยัชิว.ภผอ

รากุนาขลเ

รไุอิตรีก ปีทะรปฐัร.ภผอ ษงพิริศมรรธ ยพิทาฑุจ.ภวผ อลหศงว ทนันะรีธ.ภผอ ยลูบพไมราฟ ะรีพ.พน.ลวผ

ธนัพงอก คงรณกอเ.ภวผ ทนนากะรตอล ยัชงธ.ภผอ ิริศยชไนฒัพิพ นฒัวิว.ภผอ สันมรพิริศ คงนอรอ.ลวผ DG Jason Lim

PDG Alex P. Mavro ยทิวะรป.ภผอ  ยัลาภนรจขนจรโ ลคงมภาลนูพ วไยชไ.ภผอ วิลหลุกส ีศราม.ลวผ

ฐษรศเวูภ ฏษิศุนอ.ภวผ ทนนากิษกฤพ ์ิดกัศรุส.ภผอ งาวสงูส ิธิน.ลวผ

ชชิวนตัร ณษกัลวาสเ.รด DIR

ลุกุราจิธทิอ าดาชุส.ภผอ

รากิธาณรรบ
ีราตรโราสยติน

ธุวาธยโ ชิณาว.นอ

ลุกตตัร ยัชิพ PIRP ทนันามทป ฐษรศเรน DIRP

นทนันีณม นิสยัช.ภผอหงิสขุส พภมส.ภผอ นตัรยีรุสษงว ตินาม.ภผอ ลุกฏษิศิว ยัชญาช.ภผอ ฐิรสเะรปอ้ือเ นจรโพไ.ภผอ

หงิสณรรวุส ทิวกโ.ภผอ
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คณะที่ปรึกษา

ตัวเลข (25 มิย. 59 - www.rotary.org)

กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 44

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,250 1,541 2,928 1,463 8,452
สโมสร 100 60 108 66 334



ทำ ดีในโลก
WheelChair 
for Disabled

Doing Good
in the world.

RICD Wheelchair Project
โครงการจัดหารถเข็นและ อุปกรณ์การแพทย์ส�าหรับเด็กและคนพิการ
สถานที่ติดต่อ 
สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์
นย.สุรพล โกศลดิลกกุล 081-9722043
อน.วีระศักดิ์ วารีย์ 081-7278313
อน.นงนุช อิ่มอุระ 081-8888955
ปี 2552-2555 จ�านวน 260 คัน      
ปี 2558-2559 เป็นของขวัญ แก่ชาวโลก จ�านวน 721  คัน พร้อมอุปกรณ์ 678  รายการ 
สโมสรโรตารีที่ร่วมโครงการ : ล�าปาง ดอยพระบาท แม่วัง เมืองเกาะคา เถินดาวน์ทาวน์ เชียงของ แพร่ กาญจนบุรี มณีกาญจน์ 
พิชัย กระบี่ อ่าวลึก หนองแค




